

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกะปาง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกะปาง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสัมพันธ์ ไจกระจ่าง	ประธานสภาเทศบาล	สัมพันธ์ ไจกระจ่าง	
๒	นายสาโรจน์ ไจกระจ่าง	รองประธานสภาเทศบาล	สาโรจน์ ไจกระจ่าง	
๓.	นายสุรชัย ไจกระจ่าง	สมาชิกสภาเทศบาล	สุรชัย ไจกระจ่าง	
๔	นายสมรส เพียรดี	สมาชิกสภาเทศบาล	สมรส เพียรดี	
๕.	นายชอบ จันทร์ปาน	สมาชิกสภาเทศบาล	ชอบ จันทร์ปาน	
๖.	นางวันเพ็ญ ยอดทอง	สมาชิกสภาเทศบาล	วันเพ็ญ ยอดทอง	
๗.	นายน้อม ศรีสวัสดิ์	สมาชิกสภาเทศบาล	น้อม ศรีสวัสดิ์	
๘	นายอาทิตย์ ทองอยู่	สมาชิกสภาเทศบาล	อาทิตย์ ทองอยู่	
๙.	นางอารีย์ คุระเอียด	สมาชิกสภาเทศบาล	อารีย์ คุระเอียด	
๑๐	นายสนิท จันทร์คง	สมาชิกสภาเทศบาล	สนิท จันทร์คง	
๑๑	นายล้วน ชูนิรมย์	สมาชิกสภาเทศบาล	ล้วน ชูนิรมย์	
๑๒	นายสุชาติ สงรักษ์	สมาชิกสภาเทศบาล	สุชาติ สงรักษ์	
๑๓	นายชลิต ไทยทอง	เลขานุการสภาเทศบาล	ชลิต ไทยทอง	

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้ลาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอภิรักษ์	ชนะภัย	นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง
๒. นายทรงยศ	กรุณา	รองนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง
๓. ร้อยโทชัยรัตน์	คุระเอียด	รองนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง
๔. นายสอน	ไจกระจ่าง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกะปาง
๕. นายสุรชัย	หอมเกตุ	เลขานุการนายกเทศมนตรี
๖. นางสาวกัลญา	รอดแก้ว	รองปลัดเทศบาลตำบลกะปาง
๗. นางสุภาวดี	ชูมี	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๘. นายสิทธิพันธ์	อนันทมาศ	หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๙. นางนภัตสร	รัตนเมือง	นักวิชาการคลัง
๑๐. นางพัชรี	จันทร์वासัน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๑. นางสาววราภรณ์	ไจกระจ่าง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๒. นางกิตติยาภรณ์	รัตนอรุณ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม ประธานจตุรบุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานสภาฯ

สวัสดีทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ขอเชิญท่านเลขาฯ ครับ

เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในห้วงเวลาที่ผ่านมามีข้าราชการที่โอนย้ายมาเทศบาลตำบลกะปาง และยังไม่ได้มาพบปะกับที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกะปาง อยากให้เพื่อนข้าราชการที่โอนย้ายมาได้แนะนำตัวต่อที่ประชุมฯ และขออนุญาตให้แต่ละท่านได้แนะนำตัวเองครับ

นายสิทธิพันธ์ อนันตมาศ

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสิทธิพันธ์ อนันตมาศ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ก็ยินดีที่ได้เข้ามาร่วมงานกับทุกท่านที่เทศบาลตำบลกะปางแห่งนี้ขอบคุณครับ

นางนภัสสร รัตนเมือง

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางนภัสสร รัตนเมือง ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง โอนย้ายมาเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไร่ไกล้เคียงแถวนี้ ก็ขอบคุณการต้อนรับตั้งแต่วันแรกที่มาทำงาน หากมีอะไรให้รับใช้ก็ยินดีขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ

ครับขอขอบคุณพนักงานทุกท่าน ท่านแรกท่านหัวหน้าฝ่ายปกครอง ท่านที่สอง นักวิชาการคลัง ก็ถือว่าได้พบปะพูดคุยเป็นที่รู้จัก ในฐานะส่วนหนึ่งของสภาเทศบาลตำบลกะปาง ก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านหากมีอะไรที่จะประสานงานหรือให้คำแนะนำก็ยินดีขอขอบคุณทั้งสองท่านครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธาน และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในส่วนของกิจกรรมการดำเนินการของเทศบาลตำบลกะปางนั้น เราได้ความร่วมมือจากชุมชน จากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยได้มอบที่ดินซึ่งเป็นพื้นที่ในกรรมสิทธิ์ของตัวเองมอบให้กับเทศบาลตำบลกะปาง ส่วนที่ ๑ นายสมบุรณ์ เพียรดี ได้มอบที่ดิน ๒๐x๒๐ เมตร ให้เราดำเนินการก่อสร้างสถานที่ออกกำลังกายให้กับชุมชน ท่านเป็นบุคคลที่มีจิตใจสาธารณะมอบที่ดินให้ซึ่งเป็นพื้นที่สวนยาง ท่านตัดสินใจที่จะโค่นยางให้กับเทศบาลตำบลกะปาง ส่วนที่ ๒ ได้รับมอบที่ดินจากนายวินัย บุญสิทธิ์ หมู่ที่ ๑ ที่ดินทั้ง ๒ แปลงนี้ทางเทศบาลจะให้สำนักงานที่ดินมาทำการรังวัดเพื่อขึ้นเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลกะปาง และการดำเนินการก่อสร้างต่างๆจะง่ายขึ้น โดยขออนุญาตท่านประธานถามเพื่อนสมาชิกฯ ว่าเราจะรับมอบ

ที่ดินทั้ง ๒ แปลงนี้หรือไม่ ถ้าเพื่อนสมาชิกฯ รัชมอบที่ดินดังกล่าว ทางเทศบาล ก็จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ
นายสมรส เพียรดี

เชิญท่านสมรสครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมรส เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง ตามที่ท่านนายกฯ ได้แจ้งเรื่องการมอบที่ดินให้เทศบาลตำบลกะปาง ถามว่ารับหรือไม่ ถ้าเป็นสิ่งที่ตีผมรับหมดครับ แต่รายละเอียดได้เอามาให้สมาชิกได้ดูบ้างหรือไม่ ว่ามีเอกสารรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างไร ผมยังมีอีกเรื่องหนึ่งฝากท่านประธาน วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ในการประชุมสภาฯ อยากทราบว่าฝ่ายบริหาร ท่านนายกฯ อยู่จบกระบวนกร วันนี้หรือเปล่า อยู่จบถึงวาระอื่นๆหรือเปล่า ผมมีเหตุผลของผมที่ผมต้องพูดอย่างนี้ เพราะบางที่สมาชิกสภาฯมีเรื่องดีๆ หรือเรื่องที่จะสอบถาม ก็ไม่รู้ที่จะถามกับใครเป้าหมายหลักของผมก็คือท่านนายกฯ อยากทราบว่าท่านอยู่จบกระบวนกร วันนี้ถึงวาระอื่นๆหรือเปล่า ขอขอบคุณครับท่านประธาน

ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกฯ ได้นำเรียนแจ้งเพื่อทราบในเรื่องที่ดินทั้ง ๒ แปลง อยากรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก ไม่ทราบมีเพื่อนสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กระผมต้องอนุญาตนำเรียนแบบนี้ นะครับว่า หากว่าเพื่อนสมาชิกแสดงความคิดเห็นแล้ว เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับวันนี้ไม่มีการขอมติ เพราะไม่ได้บรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมไว้ก่อนหน้านี้ หากเป็นการขอมติต้องเป็นระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา เรื่องนี้เป็นแค่เพียงการแสดงความความคิดเห็นในส่วนที่ท่านนายกฯ จะได้รับทราบว่าเพื่อนสมาชิกคิดเห็นอย่างไร หากเพื่อนสมาชิกส่วนใหญ่คิดเห็นไปในทางที่เห็นด้วย ก็จะได้ดำเนินการต่อไปในที่ประชุมหน้าเพื่อจะได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุม วาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณาต่อไป มีท่านสมรสที่แสดงความเห็นมาในเรื่องนี้ และมีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกบ้างครับ เชิญท่านนายกฯ

นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธาน และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส่วนที่หนึ่งในที่ดินของนายสมบุรณ์ เพียรดี มอบให้เป็นใบอนุญาตที่ดิน มอบให้มาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับ ส่วนที่สองที่เขามอบให้แบบนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนได้มีการออกกำลังกาย โดยให้เทศบาลได้สร้างลานกีฬา เพราะหมู่ที่ ๓ จะเห็นได้ว่าแบ่งเป็นสองฝั่ง ฝั่งที่หนึ่งอยู่โซนบ้านผู้ใหญ่ฝั่งที่สองอยู่โซนทุ่งขมิ้น ทั้งสองฝั่งนั้นอยู่ห่างกัน ถนนตัดผ่านก็ไม่สะดวกในการสัญจรไปมารวมกัน เพราะถนนที่ตัดผ่านนั้นมาออกที่หน้าค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ซึ่งเป็นถนนที่จะสัญจรไปบ้านผู้ใหญ่ได้ ก็เลยเห็นถึงความสำคัญของคุณคณเหล่านี้ที่ได้มอบที่ดินให้ และให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ในการมอบที่ดินเพื่อก่อสร้างลานออกกำลังกาย และได้ทำเอกสารรับรองการอุทิศที่ดินถูกต้องตามขั้นตอนทั้งหมดแล้ว และทางเทศบาลสามารถเข้าไปดำเนินการได้เลยตั้งแต่วันที่เขาศึกษาขออนุญาตมอบให้อันนี้ของแปลงที่หนึ่งซึ่งผ่านมาทางท่าน สท.น้อม ศรีสวัสดิ์ ในส่วนของแปลงที่สองผ่านมาทางท่านรองทรงยศ กรุณา ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านรองทรงยศ กรุณาครับ

นายทรงยศ กรุณา

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้ นายวินัย บุญสิทธิ์ ได้โทรศัพท์มาหาผมว่ามีความประสงค์จะบริจาคที่ดินให้กับเทศบาล ก็ให้ท่านทำหนังสือมายังเทศบาลเพื่อเป็นหลักฐานในการมอบเพื่อนำเสนอผ่านสภาแห่งนี้ แต่พอดีตัวหนังสือฉบับนั้นหายไปก็ต้องขออนุญาตที่ประชุมอ่านจากที่ถ่ายเก็บไว้ในโทรศัพท์ให้เพื่อนสมาชิกฟังครับ ที่อยู่ ๓/๗ ซ.เมืองทอง ๓ ถ.วันติโฆษิตกุลพร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง บริจาคที่ดิน เรียน นายทรงยศ กรุณา รองนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง ข้าพเจ้านายวินัย บุญสิทธิ์ อายุ ๖๙ ปี มีความประสงค์บริจาคที่ดิน ๑ แปลง เลขที่ดิน ๕ หน้าสำรวจ ๔๒๖๖ โฉนดเลขที่ ๖๔๕๔๑ เล่ม ๖๔๖ หน้า ๔๑ ที่ดินตั้งอยู่บ้านคลองตุ๊กเหนือ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ ๓๓ ตารางวา มอบให้เทศบาลตำบลกะปาง เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อให้การบริจาคสำเร็จโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดกรุณาดำเนินการ ลงชื่อนายวินัย บุญสิทธิ์ ถือว่าท่านมีความประสงค์จะมอบให้เทศบาล ที่ดินอยู่ตรงข้ามกับทางเข้าสำนักสงฆ์คลองตุ๊กศรีพุทธารามครับขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านเลขาฯ ครับ

เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ กรณีการรับมอบทรัพย์สิน ส่วนใหญ่จะมีด้วยกัน ๒ ประเภท ประเภทที่ ๑ การรับมอบทรัพย์สินที่เป็นครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์จะมีผลในเรื่องของการซ่อมแซมซึ่งมีความจำเป็นต้องขอมติต่อสภาฯ เพื่อออกเลขครุภัณฑ์ ในกรณีของที่ดินจะมีการดำเนินการอยู่ ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ สามารถบริจาคให้กับเทศบาลและไปดำเนินการได้เลยในลักษณะของการอุทิศที่ดินในเรื่องของการก่อสร้างถนน เป็นต้น แต่สำหรับกรณีนี้ผมก็เห็นด้วยกับสภาฯ นะครับว่าเราน่าจะมีมติรับให้เป็นทางการ ทั้งนี้เพราะว่าเป็นการให้ที่ดินเป็นแปลง เมื่อให้ที่ดินเป็นแปลงเราต้องให้สำนักงานที่ดินฯ ทำการรังวัด เมื่อมีการรังวัดก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น คิดว่าครั้งนี้เป็นการหารือและเพื่อนสมาชิกฯ ทุกท่านก็คงไม่มีปัญหาอะไร วันนี้ที่ประชุมฯ ยังไม่พร้อมเพื่อเข้าวาระในการพิจารณา เนื่องจากต้องมีเอกสารและรายละเอียดที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ในการรับมอบที่ดิน ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ครับขอขอบคุณท่านรองนายกฯ ท่านเลขาฯ ครับ ในระเบียบวาระที่ ๑ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเชิญท่านสมรสครับ

นายสมรส เพียรดี

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมรส เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง ในเรื่องของที่ดินต้องขอขอบคุณผู้หวังดี ทั้ง ๒ ท่าน ที่มีจิตสาธารณะมอบที่ดินให้เทศบาลตำบลกะปาง ส่วนตัวผมคิดว่าอยากให้ดูกันให้เสร็จก่อน เรื่องเอกสารข้อมูลที่ตั้งอยากให้ดูกันให้เรียบร้อย เรื่องที่ผมฝากกับท่านประธานในการประชุมวันนี้ผู้บริหารทั้งหมด โดยเฉพาะท่านนายกฯ อยู่จนประชุมเสร็จหรือเปล่า ผมเข้าใจว่าท่านมีภารกิจเยอะ ผมก็มีเหตุผลของผมต่างคนต่างมีเหตุผล วันนี้ก็ถือเป็นวันสำคัญที่เราจะมาประชุมกัน เทศบัญญัติก็กำลังจะพิจารณากัน เรื่องที่ดีครั้งที่แล้วผมก็เตรียมมาเยอะที่อยาก

จะฝากโดยเฉพาะกับท่านรองนายกฯ ทั้ง ๒ ผมให้เกียรติท่านครับ แต่ท่านไม่ใช่เป้าหมายหลักของผม เรื่องที่ไม่ดีผมก็อยากจะฝากจะถามกับฝ่ายบริหารครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านสมรสครับ มีท่านใดเพิ่มเติมบ้างหรือไม่ครับ หากไม่มีเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธาน และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมคิดว่าจะต้องเดินทางไปตามวาระการประชุม เรื่องอยู่ตลอดหรือไม่ตรงนี้ผมอยู่ด้วยเหตุด้วยผลอยู่แล้ว ถ้าสิ่งใดที่เหมาะสมถามกันตรงไปตรงมา ตอบอย่างเข้าใจกัน ผมนั่งตลอดอยู่แล้ว ถ้าผมติดธุระที่เร่งด่วนผมก็ให้ท่านรองนายกฯ เป็นผู้ดำเนินการต่อ ผมคิดว่าหากเราประชุมไปตามระเบียบวาระนี้ตอนเที่ยงน่าจะเสร็จครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านนายกฯ หากไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีเพื่อนสมาชิกท่านใด จะแก้ไขปรับเปลี่ยนตรงไหนบ้างเชิญครับ ครึ่งนี้เพื่อนสมาชิกทุกท่านก็ได้รับเอกสารก่อนล่วงหน้าเพื่อได้ตรวจสอบ และต้องขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม ที่ได้ดูรายละเอียดอย่างครบถ้วนแล้ว มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมตรงส่วนไหนบ้างเชิญท่านสมรสครับ

นายสมรส เพียรดี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมรสเพียรดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง วาระการประชุมครั้งที่ผ่านมา ผมก็เข้าประชุมและอยู่จนจบการประชุมทุกครั้ง และวาระการประชุมผมก็อ่านทุกครั้งสำหรับครั้งที่ผ่านมานั้นที่บรรจุอยู่ในวาระการประชุมวันนี้ ผมขอชื่นชมในการบันทึกรายงานการประชุม จัดเรียงคำพูดได้สละสลวย ผิดบ้างถูกบ้างเป็นเรื่องธรรมดา ถึงแม้ว่าจะไม่มีทุกคำพูดแต่อ่านแล้วก็สมเหตุสมผลก็ขอชื่นชมครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านสมรสครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมบ้างครับ หากท่านใดไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาท่านใดเห็นชอบยกมือครับ

มติที่ประชุมฯ

เห็นชอบ	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าย : ประธานสภาฯ)

ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบ

๓.๑ การขยายเวลาเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประธานสภาฯ

เชิญท่านเลขาธิการฯ

เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวาระที่ ๓.๑ การขยายเวลาเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ก็สืบเนื่องมาจากว่าการดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หลังจากที่ได้ดำเนินการมาสักระยะหนึ่งก็สรุปได้ว่าคงไม่ทันที่จะเสนอได้ทันภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคมวันนี้ะครับ ก็มีปัจจัยอยู่หลายๆ ส่วนและได้ปรึกษาหารือกับทุกฝ่ายแล้วก็ตัดสินใจขยายต่อสภาฯ ทั้งนี้เพื่อให้มีความรอบคอบและความถูกต้องในการจัดทำเอกสารต่างๆ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านเลขาธิการฯ นะครับ ในการขยายเวลาการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้นเพราะว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี เสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบ โดยอาจกำหนดระยะเวลาที่คาดหมายว่าจะเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สภาท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบด้วยก็ได้ ถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องรายงานให้สภาฯ แห่งนี้รับทราบ สำหรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ฉบับนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม เมื่อก่อนตอนที่เราเป็น อบต. นั้นถ้าจัดทำร่างเทศบัญญัติไม่ทันผู้บริหารต้องนำเข้าสภาฯ เพื่อให้สภาฯ มีมติ หลังจากนั้นเราเป็นเทศบาลก็ใช้ระเบียบตัวนี้แต่ให้รายงานต่อประธานสภาฯ ครั้งนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ.๒๕๖๓ ถือว่ายังใหม่อยู่ โดยปรับเปลี่ยนให้รายงานต่อสภาฯทราบ นี่ก็แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของระเบียบและการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นของเรา ซึ่งหลายๆครั้งมีการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน ระเบียบออกใหม่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงกันใหม่ นะครับ มีท่านใดจะอภิปรายเสนอความคิดเห็นอย่างไรบ้าง เชิญท่านสมรสครับ

นายสมรส เพียรดี

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมรส เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกะปาง มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่องเงินสะสมก่อนครับ ที่จริงเรื่องเงินสะสมนั้นยังมีเวลาอีก ๑ ปี แต่ผมสงสัยว่าตอนนั้นเราอนุมัติ ๒๗ โครงการ ทำไปแล้วบางโครงการ ยังเหลืออีก ๑๒ โครงการ ทำไมถึงไม่ทำให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย ยังติดขัดอยู่ตรงไหน ล่าช้าอยู่ตรงไหนครับ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านล้วน ชูนิรมย์

นายล้วน ชูนิรมย์

เรียนท่านประธานสภาฯ และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตอนนี้อยู่ที่วาระ ๓.๑ เพื่อที่จะแจ้งให้สมาชิกทราบ ผมไม่ได้ที่จะค้านอะไร แต่อยากให้อำนาจไปตามระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้การจดบันทึกการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้อง

- ในฐานะที่ผมเป็นคนหนึ่งที่ตรวจรายงานการประชุม ก็อยากให้ไม่มีอะไรที่ต้อง
ขัดข้องตรงนั้นครับ
- ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านล้วน ชูนิรมย์
- นายสมรส เพียรดี ผมต้องขอโทษครับท่านประธาน ผมคิดว่าที่ประชุมจะพูดทั้งสองเรื่องพร้อมกัน
ทีเดียวเลย ผมต้องขอโทษครับ
- ประธานสภาฯ ไม่เป็นไรครับ และต้องขอขอบคุณท่านสมรส ท่านล้วน ชูนิรมย์ และสมาชิก
หลายๆ ท่านที่ได้ส่งสัญญาณ เพื่อว่าการบันทึกวาระการประชุมจะได้ต่อเนื่อง
เต็มวาระและถูกต้อง ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
เพิ่มเติมอีกบ้างหากไม่มีผมขออนุญาตไปต่อวาระที่ ๓.๒ ครับ
- ๓.๒ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)**
- ประธานสภาฯ เชิญท่านเลขาฯ ครับ
- เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ผมได้รับฉันทามติจากท่านนายกฯ ให้นำเรียนที่ประชุมฯ ในวาระที่ ๓.๒
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ) สืบเนื่องมาจากมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกะปาง สมัยสามัญ
สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลกะปาง มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๗ โครงการ ทางเทศบาลก็ได้ดำเนินการไป
ตามลำดับ มีอยู่ ๑๒ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ก็จะแจ้งให้สมาชิกทราบ ดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านพูน หมู่ที่ ๕
ตำบลกะปาง งบประมาณอนุมัติ ๘๐๔,๐๐๐ บาท
 ๒. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สี่เหลี่ยมสำเร็จบริเวณบ้านนายไสว
ใจกระจำง หมู่ที่ ๗ ตำบลกะปาง งบประมาณอนุมัติ ๔๓๐,๕๐๐ บาท
 ๓. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สี่เหลี่ยมหล่อสำเร็จ บริเวณบ้านนาย
สุคนธ์ - นายชม แก้วสุกใส หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง งบประมาณอนุมัติ ๓๔๙,๕๐๐
บาท
 ๔. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านนางจรรยา - บ้านนางพรพันธ์ นวลศรีทอง
หมู่ที่ ๑ งบประมาณอนุมัติ ๒๔,๐๐๐ บาท
 ๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนับ - นางสุจิตร
หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะปาง งบประมาณอนุมัติ ๘๓๒,๐๐๐ บาท
 ๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อหรั่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลกะปาง
งบประมาณอนุมัติ ๑,๒๗๖,๐๐๐ บาท
 ๗. ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง งบประมาณอนุมัติ ๒๗๖,๐๐๐
บาท
 ๘. โครงการซ่อมแซมรั้วศูนย์สุขภาพ หมู่ที่ ๙ ตำบลกะปาง งบประมาณอนุมัติ
๔๔๕,๐๐๐ บาท
 ๙. โครงการซ่อมแซมคอสะพานบริเวณบ้านนางอารีย์ ใจกระจำง หมู่ที่ ๖
ตำบลกะปาง งบประมาณอนุมัติ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐.โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายชอย ๗๐ – บ้านนายสุวิทย์ หมู่ที่ ๘ ตำบลกะปาง งบประมาณอนุมัติ ๔๙๐,๐๐๐ บาท

๑๑.โครงการฝังท่อระบายน้ำถนนสายบ้านนายสำราญ คงจันทร์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะปาง งบประมาณอนุมัติ ๔๕,๐๐๐ บาท

๑๒.โครงการก่อสร้างแพสูบน้ำ หมู่ที่ ๖ ตำบลกะปาง งบประมาณอนุมัติ ๕๑,๐๐๐ บาท

รวมงบประมาณอนุมัติ ๕,๒๒๓,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นสามพัน บาทถ้วน)

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านเลขาฯ ที่ได้แจ้งเพื่อทราบในเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสม เราจะได้รับทราบว่ามีการใดบ้างที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมในวาระ ๓.๒ บ้างครับ เชิญท่านสุชาติครับ

นายสุชาติ สงรัมย์

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมสุชาติ สงรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง วาระ ๓.๒ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผมถามว่าเทศบาลดำเนินการมา ๕ เดือนแล้ว ถึงตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จ ไม่ทราบติดขัดอะไรอยู่ เมื่อมีการประชุมสภาฯ ก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง ไม่ทราบทำงานกันอย่างไร กองช่างวัดแล้ววัดอีก ก็ยังมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอีก การทำงานถึงได้ล่าช้า ท่านนายกฯ บอกว่าทำทันที แต่วันนี้ผ่านมา ๕ เดือนก็ยังไม่แล้วเสร็จขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

สมรส เพียรดี

ขอบคุณท่านสุชาติ เชิญท่านสมรสครับ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมรส เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม ๒๗ โครงการ พวกเรายกมือผ่านสภาฯ งบประมาณ ๑๐ กว่าล้าน เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกของพี่น้องประชาชนตำบลกะปาง ๑.เป็นเรื่องของเทศบาลตำบลกะปางที่ให้กับประชาชน ๒.เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารที่จ่ายขาดเงินสะสม พวกเราเป็นสมาชิกอันทรงเกียรติอยู่ในสภาฯ แห่งนี้ ถ้าพูดไปหลายๆ เรื่อง คนพูดเยอะก็มักจะผิดเยอะ ถ้าไม่พูดก็ไม่ผิด คนพูดมากก็ผิดมากแต่อาจจะผิดไปบ้างถูกบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนอย่างเรา แต่เมื่ออยู่ในสภาฯอันทรงเกียรติแห่งนี้ก็ต้องถาม เหมือนอย่างท่านสุชาติพูดเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม เงินในกระเป๋าเรามีอยู่แล้ว ประมาณ ๕ – ๖ เดือนแล้ว ผมว่าน่าจะรีบทำให้เสร็จเสียก่อน เรื่องจ่ายขาดผมเข้าใจว่ายังมีเวลาอยู่ ผมเข้าใจฝ่ายบริหารโดยเฉพาะท่านนายกฯ ท่านมีความสามารถ ท่านตอบได้ทุกเรื่อง ที่ผมบอกท่านเมื่อสักครู่นี้ ผมมีเหตุผลของผม ผมก็มีหลายเรื่องหลายอย่างแต่ผมอยากถามคล้ายๆ ท่าน สท.สุชาติที่ท่านได้อภิปรายเมื่อสักครู่นี้ว่ายังติดขัดอะไรมากมาย ที่จริงอยู่ที่อำนาจของท่านฝ่ายบริหาร ท่านมีอำนาจก็อยากให้ทำให้แล้วเสร็จไปแต่ละเรื่องครับท่านประธาน ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านสมรส ๓.๒ ในเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ ครั้งก่อนก็ได้มีเพื่อนสมาชิกปรึกษาหารือในประเด็นนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็น
อันพับไป อันนี้คือระเบียบฯ ด้านการเงิน วันก่อนมีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งได้
สอบถามผม ระหว่างที่รอเพื่อนสมาชิกอภิปรายผมก็ชี้แจงในส่วนของระเบียบที่
เกี่ยวข้อง มีเพื่อนสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายเพิ่มเติมบ้าง
ครับ เชิญท่านล้วน ชูนิรมย์

นายล้วน ชูนิรมย์

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และเพื่อนสมาชิกที่เคารพทุก
ท่าน ผมล้วน ชูนิรมย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง เขต ๒ จากที่ดูในเรื่องของ
การจ่ายขาดเงินสะสมก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนในเขต
พื้นที่ ในเรื่องของโครงการและความเดือดร้อนต่างๆ ตอนนี้อย่างไรก็ผ่านมา
๕ เดือนแล้ว แต่ผมยังเชื่อมั่นว่าอย่างน้อยการจ่ายขาดเงินสะสมนั้นจะ
สามารถดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาหนึ่งปีงบประมาณถัดไป นั่นก็เป็นส่วน
หนึ่งนะครับที่ผู้บริหารสามารถดำเนินการในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างได้ ส่วน
หนึ่งเมื่อเราคิดว่าจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องในเขตพื้นที่ในเรื่องโครงการต่างๆก็
แล้วแต่ แต่ในส่วนนี้สิ่งที่ล่าช้า ผมอยากนำเรียนท่านประธานสภาฯผ่านไปยัง
ผู้บริหารคิดดูครับว่าโครงการแต่ละโครงการที่เราเสนอเข้าสภาเพื่อจ่ายขาดเงิน
สะสมนั้น เป็นปัญหาที่เดือดร้อนที่สามารถจ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้อง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประปาต่างๆ ก็ขอนำเรียนกับท่านผู้บริหารว่าประปาของ
หมู่ที่ ๒ วันนี้มีปัญหาเยอะในเรื่องของน้ำ น้ำนั้นไม่ค่อยสะอาดสักเท่าไร อยากให้
ผู้บริหารดำเนินการเพื่อจัดซื้อจัดจ้างโครงการแค่สองแสนกว่าบาท ถือว่าตรงนั้น
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะเร็ววัน และก็เป็นการใช้น้ำประปาในชีวิตประจำวัน
ของพี่น้องในเขตพื้นที่ด้วย ถือว่าทุกๆโครงการเราก็ได้ร่วมกันแก้ปัญหา แต่ปัญหา
ที่เดือดร้อนก็ขอนำเรียนให้ท่านผู้บริหารทราบ วันนั้นผมเองก็พบเมื่อเช้าว่าน้ำมี
ปัญหาเยอะ อยากให้ท่านผู้บริหารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเร่งด่วนขอบคุณ
ครับ

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านล้วน ชูนิรมย์ เพื่อนสมาชิกหลายๆท่านก็เป็นห่วงอยู่ในเรื่องการจ่าย
ขาดเงินสะสมเป็นเรื่องของความเร่งด่วน ในส่วนที่ผมอ่านระเบียบให้ทุกท่านฟัง
นั้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน เนื่องจากมีเพื่อนสมาชิกถามการที่เราได้ติดตาม
ตอนนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เมื่อครบตามระเบียบแล้วเรามาติดตามที่หลังก็คงไม่มีผล
โดยส่วนตัวผมได้หารือกับสมาชิกบางท่าน ก็เป็นห่วงในเรื่องของโครงการบาง
โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม เป็นโครงการเดียวกันกับที่อยู่ในเทศบาลฯ ก็เป็น
ห่วงในเรื่องของการประกันสัญญา ไม่อยากให้เกิดกลับไปเพราะว่าบางโครงการได้
ดำเนินการก่อสร้างไปเรียบร้อยแล้ว แต่ว่ายังไม่หมดประกันสัญญาจะต้องรอใน
ส่วนของการจ่ายขาดเงินสะสมต้องไม่เลยระยะเวลาของประกันสัญญา ที่นำ
เรียนเรื่องระเบียบก็เพื่อให้สภาฯรับทราบและเพื่อนสมาชิกบางท่านที่ได้สอบถาม
ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามโครงการของตัวเองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีโครงการ
ไหนที่ทำได้อย่างเร่งด่วนก็ควรเร่งด่วน เพราะการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นการ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ไม่ทราบมีสมาชิกท่านใดจะ
เพิ่มเติมอีกบ้างครับ เชิญท่านวันเพ็ญ

นางวันเพ็ญ ยอดทอง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางวันเพ็ญ ยอดทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง เขต ๑ สำหรับการจ่ายขาดเงินสะสมดิฉันจะขอพูดสักหน่อยค่ะ โครงการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่แล้วสมัยของรองนายกทรงยศ กรุณา การจ่ายขาดเงินสะสมที่จริงเป็นโครงการที่ต้องเร่งดำเนินการ แต่สำหรับโครงการของหมู่ที่ ๙ ได้สอบถามเข้ามา ก็บอกแค่กำลังดำเนินการอยู่ พอระยะเวลาล่วงเลยมาทำให้โครงการนั้นตกไปก็ไม่ได้ดำเนินการ แต่มาครั้งนี้ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการของหมู่ที่ ๙ อย่าให้ตกเป็นเหมือนครั้งที่แล้วขอบคุณค่ะ

รองประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านวันเพ็ญ เชิญท่านสุรชัยครับ

นายสุรชัย ไจรกระจ่าง

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหารและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ วาระที่ ๓.๒ การจ่ายขาดเงินสะสมที่นำมาแจ้งให้สภาทราบ ก็ขอฝากท่านผู้บริหารจริงๆแล้วการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นโครงการที่เร่งด่วนสำหรับพี่น้องประชาชนควรเร่งดำเนินการให้เสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ จริงๆแล้วก็ยังพอมีเวลา วันนี้ท่านนำเข้ามาเพื่อแจ้งให้สภาทราบก็ขอฝากท่านนายกฯ ไม่ว่าโครงการไหนที่มีผู้รับเหมาได้ทำสัญญาแล้ว ช่วยกรุณาแจ้งให้เพื่อนสมาชิกในหมู่บ้านได้รับทราบด้วย เพื่อนสมาชิกได้ช่วยลงไปติดตามดูแลและตรวจสอบกันไปก็ขอฝากให้ท่านช่วยแจ้งเพื่อนสมาชิกด้วยขอบคุณครับ

รองประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านสุรชัย เชิญท่านอาทิตย์ครับ

นายอาทิตย์ ทองอยู่

เรียนท่านประธานที่เคารพ คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติในที่นี้ ผมนายอาทิตย์ ทองอยู่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง เขต ๒ เรื่องจ่ายขาดเงินสะสมที่พูดมาก็เหมือนกับทุกท่านคือเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพราะโครงการที่จ่ายเงินสะสมถือเป็นโครงการที่เร่งด่วน อยากนำเรียนท่านประธานว่าทุกโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เช่น ของหมู่ที่ ๕ ไม่จำเป็นว่า สท.อาทิตย์ต้องเป็นผู้ดูแล ผมอยากให้ทุกๆโครงการสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแล เพราะว่าทุกอย่างเป็นผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนตำบลกะปาง ผมไม่อยากให้โครงการใดโครงการหนึ่งตกหล่น เพราะถือว่าเป็นการเสียโอกาสของพี่น้องประชาชน ผมนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพขอบคุณครับ

รองประธานสภาฯ

มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหากไม่มีผมขอเชิญฝ่ายบริหารครับ

นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธาน เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในส่วนของการดำเนินการด้านการจ่ายขาดเงินสะสม ของหมู่ที่ ๒ และทุกหมู่บ้านผมได้กำชับกับเจ้าหน้าที่และได้ดำเนินการไปแล้ว แต่ว่าช่วงระยะหนึ่งก็อยู่ในเรื่องของการเตรียมเอกสารเพื่อติดประกาศ แต่ในการจ่ายขาดเงินสะสมบางตัวเหมือนกับที่ท่านประธานได้บอกไปแล้วว่ามันติดขัดในด้านกฎหมาย ส่วนบางตัวเหมือนปีหน้าขณะนี้ดำเนินการไปแล้วแต่เราายังไม่ได้ดำเนินการในการเซ็นสัญญา บางตัวก็ได้ดำเนินการไปหลายขั้นตอนแล้วยังรอแต่ผู้รับจ้างมาเซ็นสัญญา ตรงนี้ก็บอกไม่ได้ว่าวันไหนบ้างที่ดำเนินการไปแล้ว แต่สิ่งที่พูดทั้งหมดเหล่านี้ส่วนหนึ่งดำเนินการไปก่อนหน้าแล้ว อีกส่วนหนึ่งก็ยังคงค้างอยู่ ส่วนที่ค้างแล้วทำไม่ได้ในขณะนี้ เช่น เหมือนท่อสี่หมื่นกว่าบาทไม่มีผู้รับจ้างจะทำให้เนื่องจากทำแล้วก็ขาดทุน ตอนนี้ก็กำลังหาทางแก้ปัญหา หาแนวทางอยู่เพื่อให้มีผู้รับจ้างมาดำเนินการให้ ซึ่งตรงนี้มีหลายโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้น้อยกว่างานที่จะจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากข้างคิด

ประมาณการไว้ก่อนล่วงหน้า แต่ตอนนี้ค่าน้ำมัน ค่าขนส่งต่างๆ ขึ้นราคาอย่างมากมาย ก็เลยยังหาผู้รับจ้างไม่ได้ตอนนี้ แต่มั่นใจว่าทุกโครงการจะสามารถหาผู้รับจ้างมาดำเนินโครงการได้ ในส่วนของหมู่ที่ ๙ ครั้งที่ผ่านมานั้นเห็นใจจริงๆ งบประมาณตั้งไว้แล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ก็เช่นเดียวกัน ในครั้งที่ผ่านมาท่านทรงยศก็ได้ตั้งงบประมาณไว้อย่างรอบคอบแล้วแต่อยู่ในวาระหนึ่งราคาเหล็กได้ขึ้นอย่างมหาศาลเป็น ๓๕ - ๔๕ เปอร์เซ็นต์ ผู้รับเหมาที่ไหนก็ไม่ทำขาดทุนแน่นอน เนื่องจากโครงการต้องใช้เหล็กเป็นจำนวนมาก ก็เลยต้องหยุดชะงักไปในการที่จัดซื้อจัดจ้างไม่มีผู้รับจ้างมาดำเนินการให้ แต่สำหรับครั้งนี้มั่นใจว่าการจัดซื้อจัดจ้างจะเกิดขึ้น และได้ดำเนินการอย่างแน่นอน ตรงนี้เพื่อนสมาชิกก็สบายใจได้ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายกฯ วาระ ๓.๒ โครงการจ่ายขาดเงินสะสมฯ แจ้งเพื่อทราบ ก็คงไม่มีเพื่อนสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ท่านนายกฯก็ได้ชี้แจงอย่างเรียบร้อย พักเบรก ๑๐ นาที

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีไม่ก่อนนี้ผูกพัน

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านเลขาฯ ครับ

เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร วาระที่ ๔.๑ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีไม่ก่อนนี้ผูกพัน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ได้ตั้งจ่ายในงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ซึ่งยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการอยู่อีก และไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคนเดินรอบสระน้ำบึงเวสาลี (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกะปาง งบประมาณตั้งไว้ ๔๙๐,๐๐๐ บาท

๒.โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายบ้านหัวควนปลิง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะปาง งบประมาณตั้งไว้ ๔๙๑,๐๐๐ บาท

๓.โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย หมู่ที่ ๗ ตำบลกะปาง งบประมาณตั้งไว้ ๔๙๑,๐๐๐ บาท

๔.โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ตำบลกะปาง งบประมาณตั้งไว้ ๑,๑๗๒,๑๐๐ บาท

๕.โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระน้ำ หมู่ที่ ๙ ตำบลกะปาง งบประมาณตั้งไว้ ๓๗๑,๐๐๐ บาท

๖.โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายบ้านนางกาญจนา - คลองโสม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะปาง งบประมาณตั้งไว้ ๑๒๕,๐๐๐ บาท

๗.โครงการบุกเบิกถนนสายควนปลิง - บ้านควนตืน (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๖ ตำบลกะปาง งบประมาณตั้งไว้ ๗๓๕,๐๐๐ บาท

๘.โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายจรัส ปานเมือง หมู่ที่ ๘ ตำบลกะปาง งบประมาณตั้งไว้ ๖๐๙,๐๐๐ บาท

๙.โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายประยุทธ - หจก.ชาญชัย หมู่ที่ ๓ ตำบลกะปาง งบประมาณตั้งไว้ ๕๒๘,๐๐๐ บาท

๑๐.โครงการบุกเบิกถนนสายวัดบ้านพูน - บ้านนายรมย์ ศิริภรณ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลกะปาง งบประมาณตั้งไว้ ๓๒๘,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๕,๓๔๐,๑๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

- แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างรางระบบกรองน้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะปาง งบประมาณตั้งไว้ ๑๒๕,๐๐๐ บาท

๒.โครงการก่อสร้างรางระบบกรองน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลกะปาง งบประมาณตั้งไว้ ๑๒๕,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

- แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๓ เครื่อง) งบประมาณตั้งไว้ ๕๓,๔๐๐ บาท **รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๖๔๓,๕๐๐.- บาท**

ประธานสภาฯ
นายสมรส เพียรดี

ขอบคุณท่านเลขาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ เชิญท่านสมรสครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมรส เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง เรื่องกันเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผมมีความสงสัยเพราะทุกอย่างเป็นความเดือดร้อนของประชาชน โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายบ้านนางกาญจนา - คลองโสม หมู่ที่ ๑๐ ที่ท่านได้แจ้งมา ผมก็สงสัยว่าท่านผ่านทุกวันๆละอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ความเดือดร้อนนั้นเยอะมากเวลามีน้ำหลากน้ำไหล เกิดน้ำท่วม ประมาณ ๕ หลังคาเรือน นับประสาอะไรกับที่อื่นขนาดท่านผ่านมาทุกวันท่านยังไม่แก้ไข ผมเข้าใจว่าโครงการนี้มีปัญหาเป็นโครงการที่อยู่ใกล้บ้านผมด้วย งบประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นกว่าบาท ที่จริงอำนาจทุกอย่างอยู่ในมือท่าน เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการฝังท่อระบายน้ำถนนสายบ้านนายสำราญ คงจันทร์ หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณอนุมัติ ๔๕,๐๐๐ บาท วันก่อนขุดท่อทางด้านเหนือด้านล่างไม่มีท่อ ใช้ท่อ ๖๐ อยู่ ผมเห็นว่าเป็นความเดือดร้อนให้จ่ายขาดเงินสะสมให้ฝังท่ออีก ๑ จุด ใช้ท่อ ๑๐๐ จำนวน ๘ ท่อน ผมบอกว่าจะรับน้ำจากโครงการที่จะกันเงิน ตอนนี้อยู่ ๑ ปีแล้วทำไมท่านไม่แก้ปัญหานี้ เพราะนี่คือความเดือดร้อนจริงๆ เมื่อมีประชาชนถามผมว่าทำไมไม่ทำ ผมก็ตอบไม่ถูก ต้องถามทางเทศบาลถามท่านนายกฯ แล้วโครงการนี้มันมีปัญหาคนไปสำรวจก็ขี้อริไปมา แต่คนตั้งงบประมาณอยู่ที่เทศบาล ไม่ได้ไปดูรายละเอียดที่หน้างาน เรื่องจริงเป็นแบบนี้ครับเหตุผลที่ไม่มีผู้รับเหมา

เมื่อหาผู้รับเหมาไม่ได้ ถ้าโครงการไม่ตกไปก็ต้องกลับมาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในสภาฯ อันตรงเกียรติแห่งนี้ แต่ผมขอขอบคุณท่านนายกฯ ท่านพุดมาเมื่อสักครู่ ท่านจะพิจารณาทำให้ได้ ไม่ต้องมาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงอีก ขอฝากว่าท่านต้องดำเนินการให้ได้ ท่านผ่านทุกวันท่านก็เห็นอยู่แล้ว โครงการนี้เดือดร้อนจริงๆ ๑ ปีแล้วต้องกันเงินอีก และโครงการนี้ก็มีปัญหา เพราะหาผู้รับเหมาไม่ได้ ใครทำก็ขาดทุน ท่านนายกฯบอกว่า ๒ โครงการนี้ ท่านจะพิจารณาทำให้ได้ ผมก็ขอฝากให้ท่านช่วยด้วย เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดน้ำมาจากทุ่งสงเราก็ไม่เอา ก็ขอฝากท่านนายกฯให้ท่านช่วย เพราะตอนน้ำท่วมประชาชนเดือดร้อนจริงๆ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ
นายถนัด ชูนิรมย์

มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกบ้างครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และเพื่อนสมาชิกที่เคารพทุกท่าน ผมถนัด ชูนิรมย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง เขต ๒ ในเรื่องของการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ก็ทุกๆ ปีโดยเฉพาะเทศบาลตำบลกะปางตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเป็นการกันเงินกันทุกปี แต่ในส่วนหนึ่งตรงนี้เราจะไปโทษใครไม่ได้ให้พวกเราได้คิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องผ่านสภาของพวกเรา ในส่วนต่างๆ เหล่านี้อยากนำเรียนท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารว่าในเรื่องของแผนการดำเนินงานของเทศบาล อยากให้ผู้บริหารดำเนินการตามแผนนั้นที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วในการประสานงานต่างๆ ก็ถือว่าเป็นวงจรรออยู่แล้ว และอีกส่วนหนึ่งอยากนำเรียนว่าพวกผมเองในฐานะสมาชิกสภาได้เห็นได้รู้ที่อยู่ที่เกิดจากปัญหาภายใน ฉะนั้นอยากนำเรียนผู้บริหารว่าให้ท่านหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ดี ในส่วนของการกันเงินนั้นเทศบาลเรากันเงินอยู่ทุกปี ก็ขอฝากท่านผู้บริหารได้พิจารณาว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานพวกเราคงจะไม่ขัดข้อง ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ
นางวันเพ็ญ ยอดทอง

ขอบคุณท่านถนัด ชูนิรมย์ เชิญท่านวันเพ็ญ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางวันเพ็ญ ยอดทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง เขต ๑ ในเรื่องของการกันเงิน โครงการที่ ๕ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระน้ำ หมู่ที่ ๙ ตำบลกะปาง งบประมาณตั้งไว้ ๓๗๑,๐๐๐ บาท สำหรับโครงการนี้สระว่ายน้ำงบประมาณได้ตกไปแล้ว ทีนี้เราจะสร้างหลังคาเพื่อคลุมสิ่งใด ดิฉันจะขอปรึกษาหากจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการใหม่ เพราะโครงการสระว่ายน้ำไม่สามารถดำเนินการได้แล้ว ซึ่งต้องตกเป็นเงินสะสม ทีนี้อยากจะทำโครงการต่อเนื่องจากฟิตเนสกลางแจ้ง ซึ่งทำไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีหลังคาคลุมทำให้อุปกรณ์ฟิตเนสเกิดสนิมขึ้นมา ก็เลยอยากที่จะเปลี่ยนจากหลังคาคลุมสระว่ายน้ำเป็นหลังคาคลุมฟิตเนสกลางแจ้ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนสมาชิกฯว่าจะได้หรือไม่ ถ้าสมมุติว่าไม่ได้โครงการของหมู่ที่ ๙ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ก็จะตกไปและไม่ได้สักโครงการ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนสมาชิกฯด้วย ขอขอบคุณ

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านวันเพ็ญ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกบ้างหากไม่มีแล้วขอเชิญท่านนายกฯครับ

นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธาน และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในส่วนของเรื่องที่เพื่อนสมาชิกฯได้พูดถึง ในการที่จะดำเนินการทุกส่วนนั้นก็ได้มอบหมายให้ทางช่าง

ประมาณการ ทำ ปร.๔/ปร.๕ เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์และให้สามารถดำเนินการได้ แต่พออยู่มาวันหนึ่งนั้นไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ เพราะหาบุคคลที่มาทำไม่ได้ เนื่องจากราคาต่ำกว่า แต่ก็หาแนวทางให้สามารถทำได้ให้เร็วที่สุด ส่วนถนนสายบ้านนายนับถ้าไม่ผิกระเปียบตอนนี้ก็เสร็จไปแล้ว ผมสามารถที่จะเชื่อมต่อถนนได้แล้วตรงนี้ก็หาแนวทางในการแก้ไข เพื่อนสมาชิกไม่ต้องเป็นห่วงในส่วนของการประชุมเรื่องแผน ในวันที่ ๑๗ นี้ ถ้าเพื่อนสมาชิกบอกว่าจะเพิ่มเติมแผนก็ยินดีที่จะให้เพิ่มเติม สิ่งที่ต้องคำนึงอะไรบางอย่างตรงนี้ก็ต่อฝากเพื่อนสมาชิก บางทีผมก็ดูไม่หมดว่าอะไรบางอย่างที่ตกค้าง แต่สิ่งที่จำเป็นต้องใส่ก็ต้องฝากเพื่อนสมาชิกว่าอะไรบางอย่างที่ต้องดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ต้องแก้ไขอยู่ให้เพื่อนสมาชิกช่วยเพิ่มเติมในแผนในวันที่ ๑๗ ด้วย ในส่วนของอื่นๆ ผมคิดว่าสมาชิกคงจะเข้าใจว่าการบริหารจัดการต่างๆเป็นอย่างไร บางทีต้องพึ่งพาคนอื่นให้ทำและต้องใช้เวลา เรื่องน้ำท่วมเป็นสิ่งสำคัญเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ตรงนี้เห็นแต่ทำอะไรไม่ได้เต็มที่ก็พยายามหางบประมาณด้วยวิธีการอื่นๆ มาดำเนินการ ผมบอกกับทุกท่านได้เลยว่าทุกโครงการในขณะนี้ช่างประมาณการ ปร.๔/ปร.๕ ไว้แล้วนั้นบางโครงการทำไม่ได้เลย ต้องหาวิธีการ/แนวทางในการแก้ไข ในส่วนของการประมาณการผมไม่แน่ใจว่าหลักการคิดคำนวณของช่างนั้นเป็นอย่างไร เรื่องโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ผมสั่งตั้งแต่เริ่มเลยว่าเป็นปีนี้จะจะไม่กินเงินแล้ว เราต้องทำในรูปแบบใหม่ให้ทันห้วงเวลา แต่ผลสุดท้ายวันนี้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายบอกว่าต้องนำเสนอต่อสภาให้ตรงเวลา ผลสุดท้ายทุกอย่างก็เลื่อนออกไปหมด ผมบอกฝ่ายจัดทำเทศบัญญัติปีนี้จะประชุมกันวันที่ ๑ สิงหาคมเลย เราจะไม่เลื่อนแล้วผมสั่งมาก่อนหน้านี้ ๖-๗ เดือน ผลสุดท้ายก็เป็นแบบนี้ ผมเป็นนายกฯแล้ว การแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารคน เป็นสิ่งที่ยากมาก หากท่านใดรู้จักช่างที่ดีๆ ทำงานเก่ง ทำงานตรงตามระยะเวลา ช่วยบอกผมทีครับผมจะรับมาทำงานเป็นช่างที่นี่ ทุกอย่างจะดำเนินการตามระเบียบทุกขั้นตอน สำหรับวันนี้ผมคิดว่าถ้ามีอะไรก็ซักถามพูดคุยกัน ไม่เข้าใจตรงไหนก็มาพูดคุยกัน สิ่งไหนที่วิเคราะห์ตามการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ตำบลกะปางยังมีอีกมากก็ต้องพึ่งพาเพื่อนสมาชิก ในเรื่องอื่น ๆ นั้นผมจะพูดอีกครั้งในวาระอื่นๆ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายกฯ เมื่อสักครู่ผมเข้าใจว่าท่านนายกฯ ติดภารกิจรับโทรศัพท์ อาจจะไม่ได้รับทราบประเด็นของท่านวันเพ็ญ นำเรียนเบื้องต้นและแนวทางในการแก้ปัญหา โครงการที่ ๕ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระน้ำ หมู่ที่ ๙ ปัญหาของท่านวันเพ็ญนำเรียนท่านนายกฯว่าสระน้ำไม่ได้มีอยู่แล้ว ท่านต้องการจะให้หลังคาไปคลุมอีกที่หนึ่ง ผมขออนุญาตเสนอแนวทาง ท่านนายกฯอาจจะเสริมก็ไม่ใช่ไรต่อจากนี้ ขออนุญาตนำเสนอท่านวันเพ็ญว่าถ้าลักษณะการแก้ไขปัญหาคือประเด็นแรกเราต้องกันเงินโครงการนี้ วันนี้ไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเปลี่ยนคำชี้แจงท่านก็ประสานงานกับช่างกับท่านผู้บริหารเปลี่ยนคำชี้แจงเป็นโครงการคลุมสระน้ำฟิตเนสกลางแจ้งนะครับ ในส่วนของรายละเอียดก็คุยกันว่างบประมาณจะต้องเท่าไรรายละเอียดประเด็นงานกว้างยาวเท่าไร นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาอย่าให้โครงการของท่านตก ผมเห็นใจท่านจริงๆ ต่อจากนี้ท่านนายกฯ

- จะเสริมอะไร ก็นำเรียนท่านนายกฯให้ทราบครับ อีกส่วนหนึ่งที่ท่านนายกฯ บอกว่าจะให้เพิ่มเติมแผนในเรื่องของเทศบัญญัติผมถือโอกาสตรงนี้ในฐานะที่ท่านนายกฯ ได้พูดถึงประเด็นนี้ในเรื่องของโมคโครโฟนในที่ประชุมฯ เพื่อเข้าเทศบัญญัติ ถ้ามีแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะผมไม่ได้รับทราบแต่ไม่มีก็ฝากส่วนแผน เพราะผมไม่ทราบว่าวัสดุ/ครุภัณฑ์แบบนี้ต้องมีอยู่ในแผนหรือไม่ ถ้าไม่มีไม่จำเป็น ก็ไม่เป็นไรครับขออนุญาตนำเรียนแบบนี้ครับ ขอเชิญท่านนายกฯครับ
- นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธาน และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมก็เห็นด้วยกับท่านประธานสภาฯ ที่ได้นำเสนอมาในการกันเงินไว้ก่อนและค่อยเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ในเรื่องนี้ก็จำเป็นนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ได้ช่วยดูแล ตรงนี้ ก็ให้ทางท่านปลัดดำเนินการ และในส่วนของภารกิจงบประมาณเท่าเดิม ก็ไม่ได้ทำให้โครงการเสียหาย ขอขอบคุณครับ
- ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านนายกฯ วาระ ๔.๑ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมอีกบ้างครับ หากไม่มีก่อนที่จะลงมติขออนุญาตนำเรียนต่อเพื่อนสมาชิกในประเด็นที่เกี่ยวข้องเรื่องที่หลายๆท่านได้นำเสนอต่อประธานสภาฯและท่านสภาโรจน์ที่ว่าจะให้มีการพัฒนาในเรื่องของสภาฯอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นครั้งก่อนท่าน สท.น้อม ท่าน สท.ชอบ ที่ได้เสนอว่าจะให้ปรับปรุงหรือทำอะไรเกี่ยวกับสภาฯ วันนี้มาถึงโอกาสก่อนจะทำเทศบัญญัติ ซึ่งเราสามารถใส่ในเทศบัญญัติได้เลยก็ขอให้ท่านนำเรียนผ่านส่วนแผนและเรียนท่านนายกฯด้วยในส่วนที่ท่านต้องการอะไรบ้าง ต้องการให้สภามึงงบประมาณตรงไหนที่มาดำเนินการ หากไม่มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมแล้ว ผมจะขอมติในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา ๔.๑ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ กรณีไม่ก่อกวนนี้
- มติที่ประชุม ผูกพันท่านใดเห็นชอบยกมือครับ
- | | | |
|------------|----|----------------------------|
| เห็นชอบ | ๑๐ | เสียง (องค์ประชุม ๑๒ ท่าน) |
| ไม่เห็นชอบ | - | เสียง |
| งดออกเสียง | ๒ | เสียง |
- (๑) นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง (ประธานสภาฯ)
(๒) นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง (รองประธานสภาฯ)
- พักเที่ยง
(เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.)
- วาระที่ ๔.๒ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง การควบคุมและการใช้บริการระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๖๕
- ประธานสภาฯ เชิญท่านเลขาฯครับ
- เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร วาระที่ ๔.๒ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง การควบคุมและการใช้บริการระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๖๕ ตามที่เทศบาลตำบลกะปาง ได้มีการประชุมผู้ใช้น้ำในเขตเทศบาลตำบลกะปาง เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมได้มีมติร่วมกันแก้ไข (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง การควบคุมและการใช้บริการระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๖๕ และเพื่อให้

เทศบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ จึงนำ (ร่าง) เทศบัญญัติฯ นำเสนอต่อสภา
เพื่อพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะปาง

เรื่อง การควบคุมและการใช้บริการระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๖๕

.....

หลักการ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๔๒ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการเทศบาล อาจจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาลได้โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากสภาพแห่งองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ให้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเป็นต้นไป บรรดาขบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่ง ให้โอนไปเป็นของเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นนั้น บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่

เหตุผล

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้องค์การบริหารส่วนตำบลกะปาง ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลกะปาง เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อให้เป็นไปตามหลักกฎหมายดังกล่าว และเพื่อให้ประชาชนที่ใช้ระบบน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะปาง ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกะปาง เรื่องการควบคุมและการใช้บริการระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับความเดือนร้อน ให้การดำเนินงานระบบน้ำประปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนผู้ที่ใช้ระบบน้ำประปาได้ประโยชน์อย่างสูงสุด เทศบาลตำบลกะปาง จึงได้ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะปางนี้ ขึ้นใช้บังคับภายในเขตเทศบาลตำบลกะปางต่อไป

- ร่าง -

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะปาง

เรื่อง การควบคุมและการใช้บริการระบบประปาหมู่บ้าน

พ.ศ.๒๕๖๕

.....

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้องค์การบริหารส่วนตำบลกะปาง ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลกะปาง เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อให้การบังคับใช้ข้อบัญญัติเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด นั้น

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๖๐ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติสภาตำบลและเทศบาล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๒ วรรค ๔ “บรรดาข้อบัญญัติเทศบาลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้ว ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้ตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นใหม่” ซึ่งเป็นบทบัญญัติจำกัดสิทธิบางประการ มาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลกะปาง โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลกะปาง และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง การควบคุมและการใช้บริการระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๖๕”

ข้อ ๒ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะปางนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่ได้ปิดประกาศโดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลตำบลกะปางแล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓. ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกะปาง เรื่อง การควบคุมและการใช้บริการระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๒

ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง การควบคุมและการใช้บริการระบบประปา หมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๘

บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดที่ได้ตราไว้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔. ในเทศบัญญัตินี้

“เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลตำบลกะปาง

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกะปางทุกคน

“ระบบประปา” หมายความว่า ระบบประปาที่เทศบาลตำบลกะปาง เป็นผู้ดำเนินการเอง หรือที่จะโอนมาในอนาคต ยกเว้นระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ใน การดำเนินการของคณะกรรมการหมู่บ้าน

“ผู้ใช้น้ำ” หมายความว่า ประชาชนผู้ใช้น้ำจากระบบประปาหมู่บ้านของเทศบาลตำบลกะปาง

“ผู้ผลิตและจำหน่าย” หมายความว่า เทศบาลตำบลกะปาง

“มาตรวัดน้ำ” หมายความว่า เครื่องควบคุมการใช้น้ำประปาที่เทศบาลตำบลกะปาง เป็นผู้ติดตั้งให้กับ ประชาชนผู้ใช้น้ำจากระบบประปาหมู่บ้านของเทศบาลตำบลกะปาง

ข้อ ๕. ให้เทศบาลตำบลกะปางเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำ จากระบบประปาหมู่บ้านของเทศบาลตำบลกะปาง ให้มีอำนาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าประกันค่าบริการการใช้น้ำตามจำนวนหน่วยที่ใช้

ข้อ ๖. ผู้มีสิทธิใช้น้ำ ได้แก่ผู้ที่ได้รับอนุญาต และยินยอมลงทะเบียนผู้ใช้น้ำไว้กับเทศบาลตำบลกะปาง

ข้อ ๗. ผู้ขอใช้น้ำจะต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ และยินยอมทำสัญญากับผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตามแบบที่เทศบาลตำบลกะปางกำหนด

ข้อ ๘. หากมีความจำเป็นที่ต้องงดจ่ายน้ำ ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำต้องแจ้งให้ผู้ใช้น้ำทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ วัน และผู้ใช้น้ำจะเรียกค่าเสียหายจากผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำไม่ได้

ข้อ ๙. ให้เทศบาลตำบลกะปาง เป็นผู้กำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานติดตั้งระบบประปา และมีอำนาจเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการจากผู้ใช้น้ำ ดังต่อไปนี้

(๑) ค่ามาตรวัดน้ำ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ตามที่เทศบาลตำบลกะปางกำหนด โดยเทศบาลตำบลกะปางจะเรียกเก็บจากผู้ขอใช้น้ำประปา

(๒) ค่าซ่อมแซมถนนและทางเท้า การต่อท่อจากท่อเมนท่อกภายนอกถึงมาตรวัดน้ำ จะมีค่าซ่อมแซม ถนนและทางเท้า ตารางเมตรละ ๒๐๐ บาท

(๓) ค่าธรรมเนียมผู้ใช้น้ำรายใหม่ต้องชำระค่าประกันการใช้น้ำ ๔๐๐ บาท

(๔) ผู้ใช้น้ำต้องชำระเงินค่ารักษามาตรน้ำ เดือนละ ๑๕ บาท

(๕) ผู้ใช้น้ำต้องชำระค่าน้ำประปาตามจำนวนที่แสดงในมาตรวัดน้ำ หน่วยละ ๗ บาท

(๖) ผู้ใช้น้ำต้องชำระค่าน้ำและค่าบริการภายในวันที่กำหนดไว้ในใบแจ้งหนี้

(๗) การต่อท่อแยกจากท่อเมนจนถึงมาตรวัดน้ำ เทศบาลตำบลกะปาง จะเป็นผู้ดำเนินการส่วนต่อท่อหลังจากมาตรวัดน้ำเข้าภายในบ้านผู้ใช้น้ำจะต้องรับผิดชอบเอง

(๘) การติดตั้งมาตรวัดน้ำ จะต้องติดตั้งไว้ในที่เปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้สะดวก

(๙) หากผู้ใช้น้ำจะขอยกเลิกการใช้น้ำ โอน เปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำ จะต้องแจ้งต่อเทศบาลตำบลกะปาง เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๗ วัน และให้เทศบาลตำบลกะปางอนุญาตก่อน มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นผู้ใช้น้ำอยู่จะต้องเสียค่าน้ำและค่าบริการตามที่เทศบาลตำบลกะปางเรียกเก็บ

ข้อ ๑๐. อัตราค่าน้ำตามข้อ ๙ (๕) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา มีสิทธิที่จะเพิ่มหรือลดได้ตามความเหมาะสมเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลกะปาง และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่กฎหมายกำหนด แต่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้น้ำทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ ๑๑. หากผู้ใช้น้ำค้างชำระค่าน้ำ และได้รับใบแจ้งเตือน จะต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำแจ้งให้ทราบ หากผู้ใช้น้ำไม่ชำระค่าน้ำภายใน ๗ วัน จะถูกงดจ่ายน้ำประปา

ข้อ ๑๒. ผู้ถูกงดจ่ายน้ำมีความประสงค์จะขอใช้น้ำใหม่ ต้องดำเนินการดังนี้

(๑) ยื่นคำร้อง ขอใช้น้ำและทำสัญญาตามแบบที่เทศบาลตำบลกะปางกำหนด

(๒) ชำระค่าน้ำที่ยังค้างชำระอยู่ ให้เสร็จสิ้นก่อนทำสัญญา

(๓) ต้องชำระค่าธรรมเนียม จำนวน ๒๐๐ บาท

ข้อ ๑๓. ผู้ใช้น้ำจะต้องเป็นผู้ชำระค่ามิเตอร์วัดน้ำ ซึ่งนำมาติดตั้ง เพื่อบอกปริมาตรการใช้หากชำรุดเสียหายต้องแจ้งให้ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำทราบทันที หากต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงใหม่ เทศบาลตำบลกะปาง

จะดำเนินการเปลี่ยนซ่อมแซมโดยเป็นดุลพินิจของเทศบาลผู้ใดจงใจกระทำให้มาตรวัดน้ำประปาเกิดการชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้ได้ ผู้นั้นต้องขอใช้ในการ

ซ่อมแซมหรือจัดซื้อใหม่ ถ้าไม่ดำเนินการดังกล่าวให้ชดใช้ค่าเสียหายภายใน ๓ วันทำการ

ข้อ ๑๔. ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำ ต้องแต่งตั้งบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจดปริมาณการใช้น้ำทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน

ข้อ ๑๕. การชำระเงินค่าน้ำ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ผู้ผลิตและจำหน่ายจะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ใช้น้ำไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๑๖. ห้ามมิให้ผู้ใดใช้น้ำโดยไม่ผ่านมิเตอร์วัดปริมาณน้ำ เว้นแต่มีเหตุขัดข้องจำเป็น แต่ต้องได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง หรือเจ้าหน้าที่

ข้อ ๑๗. ห้ามมิให้ผู้ใช้น้ำ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้น้ำ ต่อน้ำให้กับผู้ไม่มีสิทธิ์ใช้น้ำที่อยู่ใกล้เคียงเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง หรือเจ้าหน้าที่

ข้อ ๑๘. การดำเนินการตามเทศบัญญัตินี้ ให้นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เจ้าหน้าที่จดมาตรวัดน้ำ หรือเก็บเงินค่าน้ำ ไม่น้อยกว่ากลุ่มละ ๑ คน

(๒) เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบเปิด-ปิดน้ำ ไม่น้อยกว่ากลุ่มละ ๑ คน

ข้อ ๑๙. ผู้ใช้น้ำผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือข้อหนึ่งข้อใดให้ถือว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และหรือวิธีอื่นใดที่กฎหมายให้อำนาจ ให้กระทำได้

ข้อ ๒๐. ในกรณีที่พบว่าผู้ใช้น้ำผู้ใด มีเจตนากระทำผิดตามที่เทศบัญญัตินี้กำหนด โดยเจตนาต่อระบบท่อส่งน้ำประปาโดยไม่ให้ผ่านมาตรวัดน้ำที่เทศบาลตำบลกะปางติดตั้ง ให้ถือว่ามีความผิดจะถูกลงโทษดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) เมื่อพบว่าเป็นการกระทำผิดครั้งแรก จะต้องถูกปรับเป็นเงิน ๓๐๐ บาท และต้องชำระชดใช้ค่าสินไหม ค่าใช้น้ำที่ไม่ผ่านมิเตอร์มาตรวัดน้ำตามที่เทศบาลกำหนด เป็นเงินสองเท่าของค่าน้ำประปาพร้อมบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐาน

(๒) เมื่อพบว่าเป็นการกระทำผิดครั้งที่ ๒ จะตัดสิทธิการใช้น้ำประปา และจะต้องถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ ๒๑. ในกรณีที่ผู้ใช้น้ำประปา ค้างชำระค่าน้ำประปาเกินวันเวลาที่กำหนด เทศบาลตำบลกะปาง จะดำเนินการดังนี้

(๑) งดจ่ายน้ำประปา และตัดมิเตอร์มาตรวัดน้ำประปา

(๒) เมื่อชำระค่าน้ำประปาที่ค้างทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว หากมีความต้องการขอใช้น้ำประปาใหม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน จำนวน ๒๐๐ บาท

(๓) หากค้างชำระค่าน้ำประปาเกิน ๑ เดือน เทศบาลตำบลกะปาง จะแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และถ้าผู้ใช้น้ำประปายังไม่ยินยอมชำระให้เสร็จสิ้น เทศบาลตำบลกะปางจะหักเงินค่าประกันมา ชำระค่าน้ำประปาที่ค้างชำระ แต่ถ้าหากยังไม่เพียงพอกับค่าน้ำประปาที่ค้างชำระ เทศบาลตำบลกะปางจะดำเนินการเรียกให้มาชำระค่าน้ำประปาเพิ่มเติมตามจำนวนเงินในส่วนที่ยังขาด และถูกยกเลิกการใช้น้ำ

ข้อ ๒๒. ในกรณีที่เกิดความชำรุดเสียหายต่อทรัพย์สินของเทศบาลตำบลกะปาง ที่เกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน โดยเป็นการกระทำของผู้ใช้น้ำเอง ผู้ใช้น้ำต้องชดใช้ค่าเสียหายตามที่เทศบาลตำบลกะปางกำหนด

ข้อ ๒๓. องค์กรที่มีจุดประสงค์เพื่อสาธารณณะ หรือบุคคลกลุ่มบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่สาธารณณะ หรือทำประโยชน์ให้กับระบบประปาหมู่บ้าน สถานที่ราชการเฉพาะที่ให้บริการประชาชน จะได้รับยกเว้นโดยไม่ต้องชำระค่าน้ำประปา แต่ต้องไม่เกินจำนวนน้ำประปาที่ใช้ ดังต่อไปนี้

(๑) องค์กร บุคคล กลุ่มบุคคล สถานที่ราชการตามข้อนี้ ถ้าใช้น้ำประปาไม่เกิน ๓๐ หน่วย ให้ได้รับยกเว้น แต่ถ้าหากองค์กร บุคคล กลุ่มบุคคล สถานที่ราชการตามข้อนี้ ใช้น้ำประปาเกินจำนวนที่กำหนดนี้ จะต้องชำระค่าน้ำประปาส่วนที่เกินตามข้อ ๙ (๕)

(๒) องค์กร บุคคล กลุ่มบุคคล สถานที่ราชการตามข้อนี้ เป็นสถานที่ใดบ้างเทศบาลตำบลกะปางจะเป็นผู้พิจารณาและจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อ ๒๔. ให้นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่..... เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ

(นายอภิรักษ์ ชนะภัย)

นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

(รายละเอียดตามเอกสาร (ร่าง) เทศบัญญัติฯ แบบทำหนังสือเชิญประชุม)

ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในเรื่องของ (ร่าง) เทศบัญญัติฯเชิญท่านเลขาฯครับ

เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร ขออนุญาตทำความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องของการพิจารณาเทศบัญญัติฯฉบับนี้ก็คล้ายๆกับเทศบัญญัติแต่ไม่ใช่เทศบัญญัติทางการเงินนะครับ เราสามารถที่จะพิจารณาได้ ๓ วาระรวดได้ วาระที่ ๑ ก็เป็นเรื่องของหลักการและเหตุผล ในขั้นตอนนี้ก็อนุโลมเหมือนกับที่เราทำเทศบัญญัติงบประมาณ สามารถที่จะพูดคุ้ยได้ ซักถามในรายละเอียดได้ แต่จะต้องมีผู้เสนอว่าการพิจารณาเทศบัญญัติฯ ในครั้งนี้ เสนอว่าให้พิจารณา ๓ วาระรวดครับ ก่อนที่จะเข้าดำเนินการต่อไป ก็ต้องให้ท่านประธานสภาฯ นำให้มีผู้เสนอว่าจะขอพิจารณา ๓ วาระรวด วาระที่ ๑ คือเรื่องหลักการและเหตุผล วาระที่ ๒ เรื่อง กรรมการสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรรูปนิติเต็มสภา เพราะเราพิจารณา ๓ วาระ กรรมการฯหรือสมาชิกสภาฯ ทั้งหมดเป็นคณะกรรมการ ก็สามารถที่จะอภิปรายได้อีกครั้งหนึ่ง แต่ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับในเรื่องของหลักการ วาระที่ ๓ เป็นเรื่องการลงทุน ก็นำมาหารือกับที่ประชุมฯครับ

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านเลขาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ เชิญท่านสมรสครับ

นายสมรส เพียรดี

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมรส เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง เรื่องพิจารณาเทศบัญญัติฯ จากที่ท่านเลขาฯ ได้อ่าน และผมก็ได้อ่านมาบ้าง ผมพอเห็นว่าเป็นเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง น้ำประปา ถ้าถามว่าดีหรือไม่ ก็ดีครับจะได้มีตัวบทกฎหมายของเทศบาลตำบลกะปาง หลายๆ เรื่องผมมาสะดุดอยู่ที่ค่าธรรมเนียมผู้ใช้น้ำใหม่

๔๐๐ บาท ก็พอรับได้ ผู้ชำระเรื่องมาตราบน้ำก้ำวกระโดดจาก ๕ บาท เป็น ๑๕ บาท ซึ่งเป็นเรื่องของชาวบ้าน ถ้าถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ เดือนละ ๑๕ บาท ก็กึ่งๆ กลางๆ ไม่ถึงกับว่าจะเดือดร้อน แต่เห็นว่าเรื่องน้ำท่านก็ปรับปรุงแก้ไขมาพอสมควร แต่ย้อนไปเรื่องน้ำสำหรับ อบต.กะปาง หรือเทศบาลตำบลกะปางแห่งนี้ ลืมเหลวมาตลอด สิ่งที่ผ่านมาเรื่องน้ำ สมัยครั้งหนึ่งขาดทุนจนขายกิจการไป ผมนึกเสียดายว่างบประมาณของรัฐขายไปได้อะไร ผมไม่รู้เรื่องกฎหมาย ผมควมรู้น้อย แต่ผมสงสัยว่ากิจการโรงน้ำตราบนี้ ถ้าเหมือนหนุ่มสาววันนี้ ผมคนหนึ่งตอนสมัยเป็นสมาชิก เป็นเสาหลัก ตั้งต้น ๑ คน เปิดโรงน้ำมาบริหาร เกิดความล้มเหลว มาถึงเรื่องน้ำ ผมเอาเอกสารเรื่องน้ำมาครั้งหนึ่งแล้ว ไปโทษชาวบ้านว่าไม่เสียเลยหมิ่นกว่าบาท ผมไม่รู้ใครผิดใครถูก แต่ต้องออกกฎหมายแบบนี้ ต้องมีหลักเกณฑ์ ต้องมีระเบียบ แต่พอปฏิบัติจริงไม่ได้ ออกกฎเป็นเทศบัญญัติตีศรีรับ วันก่อนไม่ได้ออกเป็นกฎของเทศบาล เพียงแต่รับปากว่าเป็นอย่างนั้นๆ ท่านไม่เสียค่าน้ำผมมาตัด แต่พอจริงๆ ไม่ใช่ตัดทำไม่ได้ แต่ถ้าออกกฎแบบนี้แล้วมันก็ตีศรีรับท่านประธาน ที่นี้เทศบาลตำบลกะปางสมาชิกทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เห็นด้วยกับการโอนงบประมาณสองแสนเรื่องน้ำประปาให้มันดีขึ้น ผมก็เห็นผมก็เปิดดูผมก็ใช้น้ำประปาที่บ้าน ใช้ได้ดี ดีกว่าครั้งที่ผ่านมา ท่านบอกว่าค้างสตง.จะเอาเรื่องเกือบสองล้านก็ต้องแก้ปัญหาไป แต่ในเรื่องของประชาชนเรื่องน้ำ ถ้าตีผมก็ว่าดี วันนี้ผมเห็นดีกว่าเก่าเยอะน้ำขาดก็ประมาณครึ่งวัน แต่ก่อน ๓-๔ วัน ดูแล้วไม่สวย น้ำขุ่น มาวันนี้ของดีตบมือเชียร์ท่าน ท่านบริหารดี มันไม่เห็นผลต่อประชาชนเท่าใดนัก แต่ตอนนี้มันดีขึ้นเยอะ น้ำประปาแจ้งไปมีเจ้าหน้าที่มาดำเนินการเลย แต่ในเรื่องนี้ถ้าชะลอได้หรือไม่จาก ๕ บาท เป็น ๑๕ บาท วันนี้ช่วยยากมากแพง ชาวบ้านธรรมดาทั่วไปไม่เห็น ผมที่มองเห็นครอบครัวผมครอบครัวหนึ่งที่ขายของอยู่ข้างนอก เห็นว่าทุกอย่างขึ้นราคาไปหมด ชาวบ้านรับภาระทุกอย่าง เทศบาลตำบลกะปางเราอิงงบประมาณ ถ้าชะลอไว้ได้หรือไม่ ๕ บาท ๑๐ บาท ผมเห็นด้วยที่ทำเทศบัญญัติทั้งหมด มันออกมาเป็นกฎแล้ว แต่บางเรื่องบางราวชะลอไว้ก่อนได้หรือไม่ ถ้าขึ้นจาก ๕ บาทเป็น ๑๕ บาท ผมว่าไม่กระทบสักเท่าไร แต่ถ้าชะลอไว้ก่อนได้หรือไม่ เมื่อสักครู่ท่านเลขาธิการ พุดมาทฤษฎีที่ดี ตอนนี้น้ำประปาตีพอสมควร ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านสมรส ระหว่างที่รอท่านที่ ๒ อภิปรายต่อ ผมนำเรียนต่อสภาฯว่า เหมือนอย่างที่ท่านเลขาฯ นำเรียน การพิจารณาก็ให้มีสมาชิกท่านใดท่านหนึ่งเสนอให้มีการพิจารณา ๓ วาระรวด ก่อนที่จะอภิปรายต่อ เชิญท่านสภาฯ

นายสภาโรจน์ ใจกระจ่าง

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร กระผมสภาโรจน์ ใจกระจ่าง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ครับ ผมขอเสนอให้พิจารณา ๓ วาระรวด ครับ

ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน

ที่ประชุมฯ

๑.นายนิยม ศรีสวัสดิ์/๒.นายสุชาติ สงรักษ์

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ หากไม่มีท่านใดจะเสนอผมจะขอมติในเรื่องแรก เชิญท่านสมรสครับ

นายสมรส เพียรดี

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมรส เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปางเมื่อสักครู่ที่บอกสามวาระรวด

ช่วยอธิบายอีกสักครั้ง คำว่าสามวาระรวด พอตีผมอ่านหนังสือหลายๆคนเข้าใจทั้งหมดหรือเปล่าไม่รู้ หรือผมคนเดียวที่ไม่เข้าใจอยู่ ถ้าเข้าใจทั้งหมดแล้วก็ไม่ต้องอธิบายแล้วก็ได้ ผมไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับท่านประธาน ถ้าสมาชิกท่านอื่นเข้าใจแล้วสามวาระรวดเรื่องประปา อะไรบ้างที่วาระ ๓ วาระ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านสมรสครับ เมื่อสักครู่ท่านเลขาฯ ได้อธิบายไปแล้ว ผมขออธิบายเพิ่มเติมหากไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามใหม่ได้ เทศบัญญัติมีอยู่ ๒ ประเภท คือ ๑.เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เราขอขยายเวลาเมื่อวาระที่แล้ว นั่นคือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒.เทศบัญญัติอีกอย่างคือ เทศบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งเป็นเทศบัญญัติที่ไม่เกี่ยวกับงบประมาณ ซึ่งเทศบาลมีสิทธิ์ที่จะออกเทศบัญญัติโดยให้สภาเป็นผู้พิจารณาว่าออกมาเป็นเทศบัญญัติ บังคับใช้เฉพาะท้องถิ่นนั้นๆ โดยเทศบาลตำบลกะปางออกเทศบัญญัตินี้ บังคับใช้เฉพาะพื้นที่ตำบลกะปาง และก็มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท นั่นคือเทศบัญญัติท้องถิ่นนี้ในตัวของเทศบัญญัติท้องถิ่นจะประกอบไปด้วยหลายแบบ วันนี้เราประชุมเรื่องเทศบัญญัติ เกี่ยวกับน้ำประปา ก่อนหน้านั้นเราเคยประชุมในเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรงงานที่จะขออนุญาตอะไร ก็มีอยู่หลายตัวที่นี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับการรับหลักการ ถ้าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็มีรับหลักการ แปรญัตติ และลงมติ แต่เทศบัญญัตินี้รับหลักการกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ แล้วก็ลงมติ นี่คือ ๓ วาระ กรณียกเว้นไม่ทราบว่าจะเข้าใจหรือไม่ ถ้าจะเพิ่มเติมตรงไหน ให้ท่านเลขาฯเพิ่มเติมเชิญท่านสมรสครับ

นายสมรส เพียรดี

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมรส เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง พอเข้าใจได้ครับท่านประธานบางที่ผมก็ไปไม่ถึง โดยส่วนตัวผมตรงไหนที่ผมไม่รู้ ผมติดใจผมก็ถามครับท่านประธานผมอาจจะไม่ได้เก่งความรู้ แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้นคว้า ผมไม่ต้องอึดอัดผมสงสัยอะไร สามวาระรวดพอเข้าใจได้ว่าเป็นหนึ่งในเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลกะปาง ตอนนี้ผมเข้าใจแล้ว ผมว่าผมไม่ผิด ผมเห็นอึดอัดกันหลายคนแต่ไม่กล้าถาม ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ครับท่านสโรจน์เสนอให้พิจารณา ๓ วาระรวด และก็ไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น ผมขออนุญาตขอมติก่อนแล้วก็จะได้อภิปรายกันต่อไป **ขอมติการพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง การควบคุมและการใช้บริการระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๖๕** ท่านใดเห็นชอบให้พิจารณา ๓ วาระรวดโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๐	เสียง (องค์ประชุม ๑๑ ท่าน นายสัน ชูนิรมย์ ลา)
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง : ประธานสภาฯ)

ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้พิจารณา ๓ วาระรวด ในการพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง การควบคุมและการใช้บริการระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๖๕

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี

ขอบคุณทุกท่าน ต่อไปหากมีท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ เชิญท่านนายกฯครับ

กราบเรียนท่านประธาน และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในส่วนที่เพื่อนสมาชิกได้ ชักถามนะครับว่า ค่าธรรมเนียมเมื่อก่อน ๔๐๐ บาท ก่อนที่ผมจะเข้ามาใหม่เก็บ ๑,๔๐๐ บาทบวกค่าติดตั้งด้วย ที่ผ่านมามาผมมาปรับโครงสร้างเหลือ ๘๐๐ บาท ๔๐๐ บาท เราเก็บไว้ในกาเสียค่าประกันมาตรฐานน้ำครั้งที่ผ่านมา อีก ๔๐๐ บาท เราเสียค่ามาตรฐานน้ำตอนที่ติดใหม่ แล้วก็ดำเนินการประปาไป พออยู่มาวันหนึ่ง ประปาหรือมาตรฐานน้ำเสีย บางลูก ๑๕ วันก็เสีย บางที ๒ เดือนก็เสีย บางลูกก็เป็น ปี เมื่อก่อนเราเก็บค่าบริการ เป็นเงิน ๕ บาท มาเสียในสิ่งที่บริการสาธารณะไม่ เพียงพอ ส่วนที่เราเก็บ ๑๕ บาท เราตัด ๔๐๐ บาทออกไป เราจะไม่เก็บพี่น้อง ประชาชนแล้ว ๔๐๐ บาท จะไม่มีเงินประกัน แต่เก็บทุนสะสมไว้ มาเก็บค่ารักษา มาตรฐานน้ำหรือค่าบริการ ๑๕ บาท ถ้ามาตรฐานน้ำเสียเมื่อไหร่พี่น้องประชาชนไม่ต้อง จ่ายแล้ว เทศบาลเป็นผู้ดูแล สาเหตุที่ต้องทำอย่างนี้เพราะเหตุใด ๑.ประหยัดกับ คริวเรือน คริวเรือนต้องเสีย ๘๐๐ บาท กลับมาเสีย ๔๐๐ บาท มาตรฐานน้ำที่เสีย บางครั้งเสีย ๘๐๐ บาท อยู่มา ๓ เดือนก็เสีย พี่น้องประชาชนก็จ่ายอีกนำมาเป็น ทุนประกันอีกก็เก็บบ่อยครั้ง แล้วก็เห็นพี่น้องประชาชนแต่ละคนมาขอร้องว่าไม่มี เงินที่จะมาซื้อ แต่ถามว่าตัดน้ำได้หรือไม่ ก็ตัดไม่ได้น้ำต้องใช้ ๒๔ ชม. พี่น้อง ประชาชนต้องใช้ ก็เลยถ้าอย่างนั้นเราบอกว่าเราขอเพิ่มอัตราค่าดูแลมาตรฐานน้ำ เพิ่มขึ้น ๑๐ บาท แต่ดูทุกเรื่องมาตรฐานน้ำเสียเราจ่ายเอง ท่อแตกหรือลูกหลานทำ ช่างบ้านที่เสียหายเราก็ซ่อมเอง เทศบาลเราบริการให้ประชาชน ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ก็เลยตัดออกไป ๔๐๐ บาท แล้วเราก็บริหารจัดการได้เร็วขึ้น ถ้ามาตรฐานน้ำเสียบ้านนายแดง มาตรฐานน้ำเสียวันนี้ วันนี้เราเปลี่ยนเลย เราไม่ต้องรอ หลักประกันใหม่มาใช้ เราก็ซื้อมาตรฐานน้ำแล้วไปติดตั้งเลย น้ำที่ค้างจ่ายบางคนก็ ๓ เดือน ๖ เดือน แล้วก็เปลี่ยนที่ผ่านมามากกว่าไม่มีเงินซื้อ เราเป็นคนซื้อเอง ทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราให้บริการพี่น้องประชาชน ทั้งหมดเหล่านี้ เราวิเคราะห์แล้วว่าที่ผ่านมาน้ำประปาเก็บไม่ได้เพราะเหตุใด แล้วน้ำที่สูญหายไป เดือนหนึ่งหลายลูกบาทก็เมตรเพราะเหตุใด ทุกส่วนเหล่านี้ที่เราดำเนินการเกือบ ๑๐๐ เปอร์เซนต์แล้ว และประปาตัวใหญ่ ๗ ลูก พร้อมที่จะไปเก็บแล้วขณะนี้ เมื่อใดที่ประกาศใช้คิวอาร์โค้ด (QR code) ในการดำเนินงาน หลังจากนั้นน้ำจะ สูญหายไปเท่าไรในแต่และเดือนเราสามารถรู้ได้ แต่ในขณะนี้เราควบคุมไม่ได้ เพราะคนที่เก็บน้ำเค้าบอกว่าพี่น้องประชาชนไม่จ่าย น้ำรั่วบ้าง มาตรฐานน้ำเสียบ้าง อ้างไปสารพัดเรื่อง ผมเองก็ไม่สามารถควบคุมดูแลได้อย่างทั่วถึง ก็เลยต้องหา มาตรการทุกขั้นตอนเพื่อให้ละเอียดขึ้น และดูแลง่ายขึ้น อันนี้เตรียมทุกอย่าง เพื่อให้ได้ ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ผมคิดว่าคงจะไม่นานนี้ น้ำประปาต้องสะอาด และก็ มั่นใจได้ว่าน้ำประปาสะอาดได้ยังไง เพราะในขณะนี้เราหาผู้รับจ้างได้แล้ว ในหมู่ ที่ ๔,๖ ชุดสระให้เป็นสระขนาดใหญ่ที่เอาน้ำประปา เอาน้ำที่สะอาดไปกลั่นกรอง ผ่านหน้าทราย ใสโคลน ใสสารส้มไป น้ำก็สะอาด ๑๐๐ เปอร์เซนต์อย่าง แน่นอนอันนี้มั่นใจได้ แล้วอีกส่วนหนึ่งที่ประปา อยู่ที่ ม.๑๐ ประปาที่อยู่ใน สถานทีเทศบาลตำบลกะปางแห่งนี้ เราไฝฝืนที่จะเอาเทศบาลตำบลกะปางทำให ่น่าอยู่ เราก็ต้องตัดออกไปประปาตรงนี้ แล้วก็ใช้น้ำประปา ๓ -๔ ลูก ที่อยู่ลาน ช้าง กะโสม หนองใหญ่ ตรงนี้ก็บูรณาการกัน เพื่อให้เป็นน้ำ ๑ เดียว แล้วก็ไปเพิ่ม

อีก ๑ ลูกเพิ่ม เจาะที่วัดถ้ำแรด ประชาชนขนาดใหญ่ ขณะนี้อธิบติมาที่ตรังวันก่อนก็รับเรื่องแล้ว คนที่คุยให้รองอธิบดีเค้าก็รับเรื่องไว้เรียบร้อยแล้ว วันนี้เค้าก็ขอเอกสารเพิ่มเติมก็ให้ไปแล้ว ผมคิดว่าคงไม่นานประปา ๔ -๕ ตัวด้วยกันก็สามารถใช้ได้หมด อันนี้เรื่องน้ำประปาในฝั่งเขตที่ ๑ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายกฯครับ เชิญท่านสาโรจน์ครับ

นายกสาโรจน์ ใจกระจ่าง

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร กระผมสาโรจน์ ใจกระจ่าง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ครับ ตอนนี้อยู่ในวาระที่ ๑ เพื่อรับหลักการ แล้ววาระที่ ๒ เป็นวาระแปรญัตติ ผมเข้าใจแบบนี้ครับว่า สมมุติว่าผมต้องการที่จะแก้ไขปรับลด ผมต้องแก้ไขในวาระที่ ๒ ใช่หรือไม่ครับ เพื่อผมหลงประเด็นครับ คือวาระที่ ๑ รับหลักการ หากผมต้องการแก้ไขปรับลดอย่างตัวอย่าง ๕ บาท ๑๕ บาท ๔๐๐ บาท หากผมต้องการปรับลดนำเสนอในที่ประชุมสภาแห่งนี้ต้องเสนอในวาระที่ ๒ ใช่หรือไม่ครับท่านประธาน หรือว่าผมสามารถนำเสนอได้ตอนนี้เลย เพื่อผมสับสน ผมเองต้องการลดค่าใช้ให้พี่น้องประชาชน ผมขอปรับลดในส่วนวาระที่ ๒ สิ่งที่ผมสงสัยประเด็นที่ท่านนายกฯพูดนะครับ ข้อที่ ๙ (๓) ท่านนายกฯพูดเมื่อผมสับสน ที่บอกว่าเก็บ ๔๐๐ ค่าพูดท่านนายกฯ เมื่อสักครู่ว่าเก็บหรือไม่เก็บอย่างไร ผมขอให้ท่านนายกฯชี้แจงอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณครับท่านประธาน

ประธานสภาฯ

มีท่านไดออปิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ ถ้าไม่มีเชิญท่านนายกฯ

นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธาน และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมพูด ๒ ประเด็นนะครับ ประเด็นที่ ๑ เมื่อครั้งที่ผ่านมาก็คือต้องจ่ายเงินประกันไว้ด้วย เงินประกัน ๔๐๐ บาท ที่ผ่านมามทุกคนต้องจ่าย ครั้งนี้เราตัด ๔๐๐ บาท ที่ต้องจ่ายเงินประกันออก แต่ ๔๐๐ บาท ที่ต้องซื้อมาตรน้ำหน่วยแรกพี่น้องประชาชนต้องซื้อเองเหมือนเดิม ครั้งที่ผ่านมา ก่อนที่ผมจะเข้ามา ๑,๖๐๐ บาทที่ต้องจ่าย พอผมเข้ามาผมให้จ่าย ๘๐๐ บาท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน พอหลังจากนั้นมาตอนนี้ผมให้ใช้เพียง ๔๐๐ บาท แล้วไปจ่ายค่าบริการเพิ่มหน่อย เพราะค่าบริการเหล่านั้นไปเก็บเป็นค่าดูแลมาตรน้ำในอนาคตข้างหน้าแต่พี่น้องประชาชนไม่ต้องจ่ายเป็นเงินก้อน แล้ว และประปาที่บางบ้านทำก็อกที่อยู่หน้ามาตรน้ำเสียบ้างอะไรบางอย่างทุกเรื่องพี่น้องประชาชนไม่ต้องจ่ายแล้ว ตรงนี้เทศบาลเป็นผู้ดูแลทุกอย่าง ก็เลยในการบริการจัดการนี้ให้ครั้งหนึ่ง ถ้าให้พี่น้องประชาชนจ่ายค่ามิเตอร์เองในหน่วยที่ ๒ บางคนก็บอกว่ามีเงินจ่ายได้ วันนี้โทรมาหาผม ๒ คน เด็กที่จดมิเตอร์บอกว่ามาตรน้ำเสียแล้ว โทรมาหาผมบอกว่านายกฯ ไม่มีเงินที่จะเปลี่ยนเลยทำไงดี แต่น้ำนี้ตัดไม่ได้นะเราต้องใช้ วันนี้ ๒ รายแต่ไม่มีเงินที่จะมาใช้ซื้อมาตรน้ำใหม่ แล้วเมื่อก่อนมาตรน้ำราคาถูกละ ๔๕๐ บาท แต่เราเก็บ ๔๐๐ บาท ในขณะนั้นเราเป็นคนขาดทุน ขณะนี้ราคามาตรน้ำ ๑ ลูก ๔๘๐ บาท ขึ้นทุกปี ถ้าเราประกันอยู่เหมือนเดิม เราก็ขึ้นค่าประกันพี่น้องประชาชนไปเรื่อยๆ ไม่จบสิ้น ก็เลยตัดออกในการเก็บค่ามาตรน้ำ เทศบาลตำบลกะปางรับผิดชอบไปขณะนี้ที่เราบริหารจัดการเพื่อให้คล่องขึ้น สาเหตุที่ให้คล่องขึ้นนั้น น้ำที่บอกว่าผมไม่มีเงินที่จะไปซื้อมาตรน้ำ แต่น้ำนี้ต้องจ่ายไป บางบ้านนิสัยดีก็ว่าไป บางบ้านบอกว่ามาตรน้ำเสียไม่เป็นไรเปิดไว้ทั้งคืนก็ได้ เปิดทิ้งไว้ทั้งวันก็ได้ ผลสุดท้ายเราก็ไม่

สามารถดูแลน้ำได้ แล้วน้ำก็หมดเร็วมาก ก็เลยคิดหาวิธีการอย่างไรก็แล้วแต่ ที่ให้
เราบริหารจัดการเปลี่ยนมาตรน้ำได้เร็วที่สุด เสียวันนี้เปลี่ยนวันนี้ เสียพรุ่งนี้
เปลี่ยนพรุ่งนี้ เร็วมากขึ้นเท่าไรน้ำก็ไม่สูญหายเท่านั้น แล้วการบริหารจัดการทุน
ได้มากที่สุด อันนี้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์โดยถ่วงถ่วงแล้วขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

นายสมรส เพียรดี

ขอบคุณท่านนายกฯครับ เชิญท่านสมรสครับ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมรส
เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง ท่านมาตอบข้อสงสัย ที่ประชุมฯก็หาย
ข้อสงสัยไปเพราะหนึ่ง ที่จริงวันประชุมที่ผ่านมา ณ ลานอเนกประสงค์ตรงนี้
ที่ผู้ใหญ่ประกาศว่าใครที่ใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลกะปาง ที่ประกากำลัง
ดูแลอยู่เรียนเชิญ ที่นี้เทศบาลตำบลกะปางทำหนังสือไปให้ผู้ใหญ่ แต่ถ้าวินั้น
พวกผมสมาชิก ๑๒ คน ท่านออกแรงสัปดาห์บอกให้ สท.มาด้วย ผมประชุมเรื่อง
น้ำประปา และเรื่องโครงการต่างๆ พวกผมก็ไม่ต้องมาถามเยอะอย่างวันนี้
พวกผมเข้าใจพวกผมในความรู้สึกต่อชาวบ้าน เรื่องน้ำโอนงบประมาณสองแสน
พวกผมก็ว่ามันน่าจะได้ผลประโยชน์ต่อชาวบ้าน พวกผมยกมือให้ทุกคน อยู่ที่
ให้เกียรติ เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ถ้าถามว่าหากเห็นความสำคัญของสมาชิกฯ พวกผม
ทั้ง ๑๒ คนต้องรู้ พวกผมไม่รู้ทั้งหมดไม่เป็นไรครับ แต่เรื่องเล็กน้อย มันละเอียด
ที่จริงเรื่องวันนั้น ท่านแจ้งในที่ประชุมฯที่ตรงนี้ ผมผ่านมาผมยังเขินๆ ที่จริงผมก็
ทำหน้าที่ให้ประชาชนมาได้ทุกเรื่อง ที่เขาประชุมสภาฯอันทรงเกียรติแห่งนี้ หรือ
ที่ประชุมที่ลานอเนกประสงค์ตรงนี้ ผมเข้าใจว่าท่านแจ้งต่อชาวบ้านว่าเป็น
อย่างไร ท่านก็คงจะแจ้งแล้ว แต่ผมและหลายคนใครรู้แล้วผมก็ไม่ทราบ ยังสงสัย
อยู่ เรื่อง ๔๐๐ บาท/๘๐๐ บาท ผมก็ไม่ตั้งใจ ไม่สงสัยอะไร ที่จริงบ้านผมถ้าให้
เทศบาลตำบลกะปางเปลี่ยน ๘๕๐ บาท ผมบอกว่าฉันซื้อเอง ผมบอกว่าซื้อ
มาแล้วให้เขาไปเปลี่ยนให้ เขาก็เปลี่ยนให้เขาซื้อเท่าไรผมไม่ถาม แต่ถามท่าน
บอกว่า ๔๐๐ บาท /๘๕๐ บาท ผมไปถามชาวบ้านบอกว่าถ้าเขามาเปลี่ยนให้
๘๕๐ แบบนี้ ๒ มาตรฐานหรือเปล่า ถ้าท่านบอกว่าผมพูดเกินไปท่านกลับบ้านไป
ถามที่หัวโค้งบ้านนายดำ ผมเป็นผู้ประสานให้เขามาเปลี่ยนให้ เขาซื้อมาเอง จาก
๔๕๐ บาท เป็น ๘๕๐ บาท ผมก็ไม่รู้ว่าเท่าไรแน่ผมไม่เคยซื้อ ๔๐๐ บาท ผม
เข้าใจว่าเป็นผู้ใช้น้ำใหม่ ขอมอเตอร์ประปาใหม่ที่ท่านพูดเมื่อสักครู่ แต่พอคนเก่าที่
ใช้น้ำประปาท่านขึ้นเป็น ๑๕ บาท ถ้าของดีก็น่าเสีย แต่ถ้าเมื่อก่อน ๓-๔ ปีที่ผ่านมา
ก็ไม่มาเสียผมก็เห็นอยู่ ถ้าท่านทำอย่างนั้นเมื่อวันก่อน ท่านประชุมบอกว่า
สมาชิกฯทั้งหมดแถวตรง ผมทำหนังสือไปแล้วมันไม่ยาก พวกผมไม่ใช่เทวดา
ให้นั่งตรงไหนก็ได้ แต่เรื่องการให้เกียรติคือเรื่องที่สำคัญ ถ้าวินั้นพวกผมมาอยู่
วันนี้ก็ต้องพูดอะไรเยอะ เพราะท่านพูดกับชาวบ้านแล้วว่าเป็นยังไง เมื่อวาน
ผมต้องโทรหาเค้าว่าเป็นอย่างไรบ้างที่มาประชุม ผู้ใหญ่ประกาศเรื่องน้ำ เค้าบอก
ไม่รู้มีแต่เรื่องกลุ่ม เรื่องทำปลาร้า ปลากะเบน แล้วจะพาไปศึกษาดูงาน ทฤษฎี
พูดได้ทั้งหมด แต่เรื่องจริงที่ปฏิบัติทำได้หรือเปล่า เรื่องน้ำที่ผมนำมาวันก่อน
ชาวบ้านเสียหมื่นสองพันกว่า เพราะไม่มีกฏบัญญัติของเทศบาล ถ้าวินั้นทำอย่าง
วันนี้มันก็จบแล้วใครไม่เสียก็ตัดเป็นสิ่งที่ดี ท่านคิดดี ท่านทำดี ท่านทำงานสิ่งดีๆ

ผมก็สนับสนุนท่าน ผมก็อยากทำงาน ผมอยากให้ตำบลกะปางเจริญ ด้วยภายใต้
การนำของท่านนายกฯ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ
ขอบคุณท่านสมรสครับ มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมบ้าง หากไม่มีแล้ว

วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ

ผมจะขอมติการพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง การ
ควบคุมและการใช้บริการระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๖๕ ท่านใดเห็นชอบ
ในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม
เห็นชอบ ๑๐ เสียง (องค์ประชุม ๑๑ ท่าน นายสิ้น ชูนิรมย์ ลา)
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสัมพันธ์ ไจกระจ่าง : ประธานสภาฯ)

ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับหลักการแห่ง (ร่าง) เทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง การควบคุมและการใช้บริการระบบประปาหมู่บ้าน
พ.ศ.๒๕๖๕

วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ

ประธานสภาฯ
ต่อไปก็เป็นวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ โดยกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ขอเชิญท่าน
ไดอภิปราย เชิญท่านสาโรจน์ครับ

นายสาโรจน์ ไจกระจ่าง
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร กระผมสาโรจน์
ไจกระจ่าง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

ประเด็นแรก ผมขอเสนอแก้ไขปรับลด ข้อที่ ๙ (๓) ค่าธรรมเนียมผู้ขอให้ให้น้ำราย
ใหม่ต้องชำระค่าประกันการใช้น้ำ ๔๐๐ บาท แก้ไขปรับลดเป็น ๓๐๐ บาท
ผมเองต้องการลดค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนซึ่งผมมองว่าเทศบาลตำบล
กะปางทำอะไรประปาก็ไม่ได้กำไรอยู่แล้ว สิ่งไหนที่มองว่าเป็นการลดค่าใช้จ่าย
ของพี่น้องประชาชนผมนำเสนอและก็ต้องให้เพื่อนสมาชิกฯ ร่วมกันพิจารณา

ประเด็นที่สอง ข้อที่ ๙ (๔) ผู้ที่ใช้น้ำต้องชำระ ๑.ค่ารักษามาตรน้ำ เดือนละ ๑๕
บาท ผมขอเสนอเป็นปรับลดเป็น ๕ บาท สาเหตุที่ผมนำเสนอเพราะว่าค่ารักษา
มาตรน้ำ ๕ บาท ทำไม่ต้องเสีย ๑๕ บาท ทำไม่ต้องเพิ่มภาระให้กับประชาชน ลด
๕ บาท ๑๐ บาท ก็เพื่อพี่น้องประชาชน ก็ฝากเพื่อนสมาชิกฯ ร่วมกันพิจารณา
ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ
นายสมรส เพียรดี
ขอบคุณท่านสาโรจน์ เชิญท่านสมรสครับ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมรส
เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง ที่จริงโดยเฉพาะหมู่ที่ ๙ ท่านใช้น้ำของ
ที่ราชการของค่ายเทพสตรีศรีสุนทร และของหมู่ที่ ๑๑ ท่านไม่กระทบอะไร
ทุกอย่างอยู่ในกรอบ ในกฎอยู่แล้ว แต่โดยเฉพาะ ม.๔/๖/๘/๑๐ ที่ทางเทศบาล
ดำเนินการอยู่ ผมเห็นด้วยกับที่ท่านสาโรจน์ นำเสนอปรับมาจาก ๔๐๐ บาท
เหลือ ๓๐๐ บาท จาก ๑๕ บาท เหลือ ๕ บาท หรือเราเอาครึ่งทางสัก ๑๐ บาท
ที่จริงไม่ก็ร้อยลูก คืออย่างที่ท่านสาโรจน์คุยเมื่อสักครู่ เห็นใจประชาชน ถ้าดีจริง
แก้ปัญหาได้จริง เรามาว่ากันใหม่ ผมเห็นด้วยกับเรื่องน้ำที่ท่านทำอยู่ตอนนี้ เรื่อง
โอนงบประมาณสองแสนที่แก้ปัญหาเรื่องน้ำ พวกผมไม่ขัดข้อง เรื่องโอนผม
มองเห็นว่าโอนทำอะไรบ้างต่อไปนี้ ถ้าโอนเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาวบ้านจริงๆ ก็เป็น

เรื่องที่ดี แต่อย่าโอนให้มากนัก เรื่องน้ำถ้า ๓๐๐ บาท แล้วเทศบาลตำบลกะปาง
บริหารจัดการไม่ได้จริงๆ ก็ค่อยมาว่ากัน ๑๕ บาท/๒๐ บาท ค่ารักษามาตรน้ำ
ต้อง ๑๕ บาท แล้วนะ ๕ บาทอยู่ไม่ได้แล้วนะ เพิ่มขึ้น ๑๐ บาท ถ้ามันดีจริงเราก็
ขึ้นได้ สัก ๒๐ บาท ก็ไม่เป็นไร ให้มีของดีครับ ให้ดีจริงพวกผมก็ยินดี ขอคุณ
ครับท่านประธาน

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล

ขอขอบคุณท่านสมรสครับ เชิญท่านเลขาฯครับ

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร ผมขออนุญาตนะ
ครับ ผมคงไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดในวาระนี้ เพราะเป็นเรื่องของสภา ผมไม่ได้เป็น
กรรมการ ก็จะขอพูดในฐานะผู้ปฏิบัติงานของประธานครับ เพราะการพูด
ณ ปัจจุบันนี้เป็นเรื่องของกรรมการแปรญัตติ ผมขอพูดในฐานะของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการประปาตลอด หลายท่านคิดว่าการบริหารจัดการประปา เราทำงาน
อย่างเดียว ขอชี้แจงนะครับว่างานประปาเราทำหลายเรื่องมาก ผมอยากให้ทุก
ท่านเปรียบเทียบเรามีการประปาส่วนภูมิภาค ไม่ทำอะไรเลยทำแต่เรื่องประปา
อย่างเดียว แต่เทศบาลเราทำทุกเรื่องเท่ากับว่าเราเก่งกว่าประปาส่วนภูมิภาค นั่น
เราพูดกันตามเนื้องานเพราะการประปาส่วนภูมิภาคทำแต่เรื่องประปา อย่างอื่น
ไม่ทำ แต่เราทำทุกเรื่องแล้วเอาประปามาทำด้วย ที่นี้งานของประปามีอะไรบ้าง
๑.งานผลิตน้ำ ๒.งานบำรุงรักษา ๓.งานระบบการเก็บเงิน เฉพาะการเก็บเงิน
แบ่งย่อยไปอีก ๓.๑ การจดมาตร ๓.๒ การออกบิล ๓.๓ การเก็บเงิน ๓.๔ การ
บริหารหนี้ ทุกอย่างตรงนี้เป็นประสบการณ์ที่ถ้าไม่มาสัมผัสเองเราก็จะคิดว่า
ประปาแค่ น้ำไหลน้ำสะอาดเท่านั้น แต่พอเอาเข้าจริงอย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่า
ประปาเป็นเรื่องใหญ่มาก ไม่นั้นเราก็คงจะไม่ได้ยินคำว่า การประปาส่วนภูมิภาค
การประปานครหลวง ก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและกันก็พูดในฐานะของผู้ที่
คลุกคลี และเข้าไปบริหารจัดการในเรื่องของประปาที่เราที่มีความหนักใจอยู่
หลายๆ เรื่อง เพราะว่าเหมือนที่ผมบอกประปาในเรื่องการผลิตที่ผ่านมาเป็น
อย่างไร เราเจอประปาหมู่บ้านประปาที่คณะกรรมการหมู่บ้านทำ ทำแล้วประสบ
ปัญหาไม่มีการแก้ไขปัญหา เอาปัญหาทั้งหมดนั้นมาให้กับเทศบาล เทศบาลต้อง
ไปตามแก้ไขในแต่ละประะาะ บางครั้งก็แก้ไขได้ บางครั้งก็แก้ไขไม่ได้ สมาชิกฯ
หลายๆท่าน ได้ให้เกียรติ ให้คำแนะนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกที่เราได้
ดำเนินการประปาในครั้งแรก คนเป็นปัญหาหลักที่เราใช้คนเดียวทำทุกเรื่อง ทุก
เรื่องในที่นี้หมายถึงว่า ผลิต/บำรุงรักษา/จดมาตร/เก็บเงิน หลายท่านถามว่าแล้ว
ทำไมไม่แยก ตอนนั้นเราไม่สามารถแยกได้เพราะคนเราไม่มี ต้องไปขอหรือบังคับ
เจ้าหน้าที่คนขับรถบ้าง พนักงานจ้างทั่วไปบ้างมาทำ ซึ่งผมเองก็ไม่ได้เต็มใจที่จะ
ทำ แล้วเราก็ใช้คนแค่ ๑ -๒ คนในการดูแลประปา ๖-๗ ตัว ก็เลยทำให้เกิดปัญหา
เช่น การจดมาตรช้า แล้วก็หาเรื่องไปเป็นประเด็นอื่นๆ นี่ก็เป็นปัญหาที่เรา
พยายามแก้ และก็ปัญหาหลักมาตลอดในเรื่องของคน เพราะเราไม่สามารถที่
จะหาคนได้ทัน ตามที่เราต้องการ เพราะเราต้องการ จดมาตร ๑ คน ผลิตน้ำ ๑
คน ซ่อม ๑ คน เก็บเงิน ๑ คน ออกใบเสร็จ ๑ คน แต่ก็ทำไม่ได้ในช่วงแรก ก็เลย
สะสมปัญหาตลอด เพราะเหมือนที่ผมบอกว่า คนๆเดียวครบพร้อมข้อที่ ๑ ผมก็
มั่นใจได้ว่าเขาก็ไม่ยากให้ครบพร้อมไปถึงข้อที่ ๑๐ นี้เรารู้ไม่ใช่เราไม่ดูนี่คือ
เรื่องของการผลิต เรื่องของการบำรุงรักษา นี้ขณะนี้ท่อประปาของเราก็เยอะ

เหมือนกันโดยเฉพาะประปา หมู่ที่ ๑๐ ผมก็เรียนคลองปางผมเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๕ ผมยังเห็นประปาตัวนี้อยู่ และผมก็เชื่อมั่นว่าท่อประปาดังนั้นก็น่าจะผสมผสานกันระหว่างของเก่าและของใหม่ เมื่อวานพนักงานของผมไปซ่อม น้ำที่หมู่ที่ ๑๐ ดวงติมากครับที่ไม่ไปแตกที่ในบ้านเค้า เพราะว่ามี การสร้างบ้าน ทับแนวท่อประปาแล้วหลายหลัง ถ้าบังเอิญว่าท่อประปาในบ้านแตกก็จะเป็นเรื่องใหญ่มาก นี่ก็คือเป็นปัญหาที่เราจะต้องคอยแก้ไขตามสถานการณ์ ในเรื่องของระบบของการเก็บเงินก็เช่นเดียวกัน เป็นอะไรที่ยากที่จะพูด เพราะเราก็ต้องไว้เนื้อเชื่อใจคนของเราว่าจะไม่มีการฉ้อหรือการโกง แต่ถามว่าจริงหรือไม่ก็บอกไม่ถูกเหมือนกัน เพราะว่ามีคนก็มาบอกมาพูดมาคุยตลอด แต่เราในฐานะนั่งอยู่ นายกฯ ผม เราก็ต้องมั่นใจในคนของเราแล้วระดับหนึ่ง ทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้ นะครับ เป็นปัญหาที่รุมเข้ามาที่เราจะขอพิจารณาให้อิสระแก่ผู้บริหารในเรื่องของการบริหารจัดการประปา ผมขอพูดในเรื่องระบบการทำงาน ของประปาให้ทุกคนได้เห็นภาพว่ามีหลายระบบมาก ๕-๖ ระบบไม่ใช่แค่ทำให้มีน้ำ ขอบคุณครับ

ประธานสภา
นายกเทศมนตรี

ขอบคุณท่านเลขาฯ เชิญท่านนายกฯ ครับ

กราบเรียนท่านประธาน และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ที่จริงแล้วต้องบอกทุก ท่านนะครับว่าในการที่จะปรับลดหรือไม่ลดอยู่ที่สมาชิกผู้ใช้น้ำ ในเมื่อสมาชิกผู้ใช้น้ำที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหา สภาฯ อันทรงเกียรติแห่งนี้ต้องมาดูข้อบัญญัติว่าถูกกฎหมายหรือไม่ คำนิยามถูกต้องหรือไม่ ถ้าทำยังไม่ถูกต้องจะเปลี่ยนแปลง ยังไงให้ถูกต้อง ตรงนี้คือส่วนที่สภาฯ พิจารณาในการที่จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ แต่เมื่อท่านเห็นชอบแล้วนั่นคือกฎหมายที่เราจะใช้บังคับแล้ว แต่ใน ส่วนของมุมมองจากเพื่อนสมาชิกฯ น้ำประปาทั้งหมดที่เราทำขณะนี้ เราขาดทุน เราบริหารน้ำประปา หากคิดเป็นค่าเฉลี่ยเดือนหนึ่ง ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพราะสาเหตุที่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ท่านคิดว่าน้ำปัจจุบันนั้นขุ่นมาก ต้องซื้อ สารส้มเยอะมากแต่ละเดือน ต้องซื้อคลอรีนเยอะมากแต่ละเดือน ถ้าไม่ใช่เทศบาลดำเนินการขณะนี้ ผมคิดว่าสารส้มหากให้หมู่บ้านดูแลทั้งหมดสิทธิ์ที่จะซื้อ แล้ว คลอรีนก็หมดโอกาสแล้ว ก็ที่เราตั้งงบประมาณไว้สามแสนขณะนี้เหลือ เพียงสองหมื่นกว่าบาทแล้ว ในงบประมาณสองหมื่นกว่าบาท ต้องคิดว่ามีอีกเท่าไร ที่ต้องเดินหน้าไปอีกเท่าไร และจะหางบประมาณส่วนไหนมาทดแทนที่ ต้องประปาเสื่อมสภาพ แล้วขณะนี้หมู่ที่ ๔ ท่อขนาดนิ้วครึ่ง ในตอนที่บ้านนาย สาโรจน์ ขณะนี้ชาวบ้านร้องเรียนมาตลอดทุกวันส่งภาพมาให้ผมดู ว่าน้ำเมื่อไรที่จะไปดำเนินการให้เค้า ผมก็ไลน์ไปถามน้องแบงค์ที่ดูแลว่าเรื่องน้ำประปาที่ตั้งไว้ทั้งหมดสามแสนนั้น ซื้อท่อ ซื้อข้องอ ท่อต่อตรง ขณะนี้เหลืออยู่สองหมื่นกว่า บาท ถ้านำไปซื้อท่อเพิ่มจะไม่ถึงงบประมาณแล้ว ขณะนี้ประปาถ้าโอนไปให้ หมู่บ้านได้ใครรับก็จะดี มันยากมากอยากพูดให้ท่านฟังว่าการดูแลประปาเหมือน ดูแลเด็กอ่อน ทุกวันนี้ต้องดำเนินการใหม่ ดีว่าเรามีรถ JCB ถ้าไม่มีรถ JCB ขณะนี้หนักมากเพราะบางพื้นที่พี่น้องประชาชนถมจนลึกลงไปแล้วก็ขุดปะปนไป แล้วรถแม็คโครที่อยู่ในสวนยางต่างๆ ขุดโดนท่อเยอะมาก เราซ่อมกันเยอะมาก โดยให้ท่านพิจารณาให้ดีกว่าเราบริหารขาดทุนจนสักวันไม่มีการช่วยพี่น้องได้ แล้ว จะมาขึ้นราคาค่ามาตรฐานน้ำ มั่นใจได้เลยว่าขึ้นยากมาก เพราะความคุ้นเคยของพี่

น้องประชาชน เราลดไปส่วนหนึ่งแล้วเหลือ ๔๐๐ บาท บอกว่าที่เก็บ ๘๐๐ บาท เราลดเหลือ ๔๐๐ บาท ถ้าวัดไปอีก ๑๐๐ บาท เหลือ ๓๐๐ บาท ก็แสดงว่า ตัดสินใจได้เลยว่าวันข้างหน้าเราตั้งงบประมาณไม่ต้องไปตามโครงสร้างพื้นฐาน เราตั้งงบประมาณเพื่อไปดูแลเรื่องประปาโดยตรง สักประมาณล้านห้า ตัดแน่นอน ถ้าตัดแน่นอนแล้วก็ต้องใช้งบประมาณซ่อมแซมอีก ซื้อสารส้มอีก ซื้อ คลอรีนอีก ซื้อข้อต่ออะไรต่างๆ วันข้างหน้าเราจะต้องไปสิ้นเปลืองเรื่อง งบประมาณในการซ่อมแซมประปามากขึ้นเรื่อย ๆ ตรงนี้อาจเรียนให้สภาคิด ให้ดี และพิจารณาให้ดี ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายกฯ ตอนนี้มี (ร่าง) เทศบัญญัติที่นายกฯ นำเสนอ ๑ ฉบับ แต่ ตอนนี้อยู่ในชั้นกรรมการแปรญัตติ ตอนนี้มี (ร่าง) เทศบัญญัติ ของ คณะกรรมการแปรญัตติอีก ๑ ฉบับ ที่ท่านสาโรจน์กับท่านสมรส นำเรียนจาก ๔๐๐ บาท เหลือ ๓๐๐ บาท จาก ๑๕ บาท เหลือ ๕ บาท นี่คือ (ร่าง) ของ คณะกรรมการแปรญัตติ นอกจาก ๒ ท่านนี้ มีสมาชิกท่านใดมี (ร่าง) เทศ บัญญัติ อื่นในชั้นของคณะกรรมการแปรญัตติอีกบ้าง หลังจากท่านสาโรจน์พูด จบท่านอื่นต่อได้เลยครับ เชิญท่านสาโรจน์ครับ

นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร กระผมสาโรจน์ ใจกระจ่าง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมนัดเดียวครับท่านประธาน ผมไม่ได้ติด ใจอะไร แต่การที่ท่านนายกฯมาพูด ผมก็ต้องโต้แย้ง มันเป็นสิทธิ์ของพวกเราที่ เป็นสมาชิกสภาฯ ในชั้นขั้นตอนการรับฟังของพี่น้องประชาชนท่านไม่เคยได้ถาม พวกเราเลย เมื่อเข้าสภาฯ ตามขั้นตอนแปรญัตติพวกเราก็มีสิทธิ์เสนอ แล้วก็ มีสิทธิ์ที่จะยกมือ จะถูกต้อง จะเหมาะสม ไม่เหมาะสม ผมว่ามันเป็นหน้าที่ของ พวกเรา ผมเข้าใจครับท่านประธาน สั้นๆบางเรื่องไม่ต้องพูดกันเยอะ เข้าใจว่า เพื่อนสมาชิกฯช่วยกันพิจารณาเอง

ประธานสภาฯ

ครับที่ผมนำเรียนไว้ หลังจากที่ท่านสาโรจน์พูดจบ ผมต้องถามเพื่อนสมาชิกฯ เพราะว่าท่านเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ ตอนนี้มี (ร่าง) เทศบัญญัติ ๑ ฉบับ ของคณะกรรมการแปรญัตติ มี (ร่าง) อื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะ ขอมติการพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง การควบคุม และการใช้บริการระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๖๕ ท่านใดเห็นชอบใน (ร่าง) เทศบัญญัติฯที่ผู้บริหารเสนอมาโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๖ เสียง (องค์ประชุม ๑๑ ท่าน นายลั่น ชูนิรมย์ ลา)

ไม่เห็นชอบ ๓ เสียง (สาโรจน์ /สุรชัย /สุชาติ)

งดออกเสียง ๒ เสียง (นายลัมพันธ์ ใจกระจ่าง/นายสมรส เพียรดี)

ประธานสภา

ต่อไปผมจะขอมติการพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง การควบคุมและการใช้บริการระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๖๕ ท่านใด เห็นชอบใน (ร่าง) เทศบัญญัติฯ ของคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ - เสียง (องค์ประชุม ๑๑ ท่าน นายลั่น ชูนิรมย์ ลา)

ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง (นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง)

งดออกเสียง ๑๐ เสียง (นายลัมพันธ์ ใจกระจ่าง)

วาระที่ ๓ การลงมติ

ประธานสภาฯ

ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ ผมจะขอมตินะครับ ใครเห็นด้วย ให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง การควบคุมและการใช้บริการระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ ประกาศใช้ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๙ เสียง (องค์ประชุม ๑๑ ท่าน นายถัน ชูนิรมย์ ลา)
ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง (สาโรจน์ ใจกระจ่าง)
งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง : ประธาน)
(พัก ๑๐ นาที)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่นๆ

ประธานสภาฯ

ครับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระอื่นๆ ท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ เชิญท่านสาโรจน์ ครับ

นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร กระผมสาโรจน์ ใจกระจ่าง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ในวาระอื่นๆ ก็เป็นเรื่องของปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โชคดีมากครับวันนี้ท่านนายกฯอยู่ เรื่องหลาน้ำไม่ต้องพูดกันเยอะ ผมแนะนำท่านนายกฯ แจ้งผู้รับเหมาอีกครั้ง ถ้าผู้รับเหมาไม่ทำ ท่านนายกฯต้องดำเนินการตามกฎหมาย เรามีนิติกรอยู่ไม่ต้องกลัวกับผู้รับเหมา ผมเองไม่กลัว ผมไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไร สิ่งไหนที่ถูกต้องพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน เรามีนิติกร มีนักกฎหมาย ท่านลองคิดดูเราให้โอกาสเค้ามาเป็นปีแล้ว ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยพี่น้องประชาชนก็ยังได้รับความเดือดร้อน เดือดร้อนกันทุกวันถามท่าน สท.ชอบ ได้ครับท่านมีญาติพี่น้องอยู่แถว นั้น ชาวบ้านก็ฝากผมมาบ้าง ฝากท่าน สท.ชอบมาบ้าง ผมเองก็มานำเสนอฝ่ายบริหารในที่ประชุมสภาฯทุกครั้ง ท่านลงที่ประชุมหมู่บ้านผมก็ต้องสอบถามท่านแบบนี้ เพราะเป็นหน้าที่ผม หน้าที่ของสมาชิกสภาฯ ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเราก็ต้องนำเสนอสภาฯแห่งนี้ ท่านนายกฯทำไม่ได้เราก็ต้องตอบได้ว่าเรานำเสนอแล้ว คล้ายๆกันคับตัวนี้มาชำระย หมู่ที่ ๑๐ ผู้รับเหมาขุดทำน้ำรายละเอียดสมาชิกหมู่ที่ ๑๐ ก็คงจะรับรู้อยู่แล้ว ประเด็นที่ ๒ เรื่องถนนหลุมบ่อหนักครับ โดยเฉพาะสายบ้านนายเจริญ – คลองใหม่ ท่านไปดูคับท่านเลขาฯ คงจะเห็นท่านไปทางนั้นประจำ ท่าน สท.อาทิตย์เดินทางไปทางนั้นประจำ ท่านก็คงจะเห็นขอฝากครับ เราตั้งงบประมาณซื้อหินซื้ออะไรต่างๆแล้ว ก็ฝากนะครับ ผมเชื่อว่าทั้งตำบลกะปางยังมีอีกเยอะขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านสาโรจน์ครับ เชิญท่านสมรสครับ

นายสมรส เพียรดี

เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมสมรส เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง เขต ๑ สำหรับวันนี้สภาฯอันทรงเกียรติแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ต่างคนต่างมีความคิด ต่างคนต่างมีความรู้ ต่างคนต่างมีความสามารถ เรื่องไหนดีก็ว่าดีเรื่องไหนไม่ดีก็ไม่ดี มันอยู่ที่เหตุผล เมื่อสักครู่นี้เรื่องการยกมือต่างคนต่างมีความคิด ไม่มีผิดแต่ถูกมากหรือถูกน้อย ผมเห็นว่าสภาฯอันทรงเกียรติแห่งนี้ สำหรับเทศบาลตำบลกะปางผมถามหลายที่ ที่อื่นผมรู้จักสมาชิกฯหลายๆตำบล หลายๆที่ ไม่เหมือนเทศบาลตำบลกะปาง น้อยสุดถ้ายกมือ ๑๒ คน ก็ยก

กันเกือบหมด แต่เทศบาลตำบลกะปางไม่ใช่อย่างนั้นเขามีเหตุผลของเขา เห็นด้วยบ้าง ไม่เห็นด้วยบ้าง งดออกเสียงบ้าง ผมจะนำเสนอและถามว่าเรามีงบประมาณสักก้อนหรือไม่เวลาประชุมสภาฯ ผมว่าสมาชิกบางส่วนเห็นด้วย แต่หลายๆคนในสภาฯไม่เห็นด้วยเรื่องการไล่อิสต์ ตั้งงบประมาณไว้สักหน่อยได้หรือไม่ ได้รู้ว่าสมาชิกทุกคนได้มาทำหน้าที่ ที่นี้ผมมีหลายเรื่องครับ ก่อนอื่นขอแนะนำเสนอและฝาก เทศบัญญัติที่กำลังจะพิจารณาแล้ว ผมไม่มีโอกาสได้เห็นก่อน ผมไม่มีโอกาสใช้เสียงแทนพี่น้องเขตที่ ๑ หรือทั้งตำบลกะปาง ผมมีเวทีสำหรับผม น้อย ผมมีแค่เวทีตรงนี้ได้มาพูด ผมมีเหตุผลของผมแต่ที่นี้ผมเห็นว่าท่านนายกฯ ท่านทำงานเก่ง ทำงานดี ขอฝากว่าอยากเห็นเรื่องป้ายเขตรับผิดชอบของตำบลกะปาง คุณนอนทุกสายหลักให้รู้ว่าใครเข้ามานี่คือเขตของเทศบาลตำบลกะปาง เรามาถึงเทศบาลตำบลกะปางแล้ว ขอฝากถึงฝ่ายบริหารถ้าเป็นไปได้ตั้งงบประมาณไว้ทำป้ายอยู่ที่ถนนสายหลัก รองรับที่ท่านบอกว่าจะส่งเสริมการท่องเที่ยว เรื่องที่ ๒ อยากถามฝ่ายบริหารเรื่องงบประมาณห้าแสนเก้าเรื่องหิน ที่จริงผมนำเสนอถึงท่านรองนายกฯ อยากจะถามว่าเรื่องหินผมทำการบ้านมาแล้วว่าประมาณพันกว่าคิว โอนงบประมาณไปแล้วห้าแสนเก้าหมื่น ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วผมเห็นสมาชิกหลายคน ก็พูดกันเรื่องถนน บอกว่าเป็นหลุมบ่อเยอะมากมาย ต่อไปฝากเรื่องเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๖ ของตำบลกะปางเรื่องรถบรรทุกศพเพื่อใช้บริการประชาชน เรื่องถ้ำแรดที่งบประมาณ ๗๐-๘๐ ล้านท่านนำเข้าในแผนไว้ ผมอยากนำเสนอต่อท่านเรื่องคลองโสมที่น้ำไหลลงคลองท่าหลวง ไปให้ผู้เชี่ยวชาญสำรวจดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้าง ลองสำรวจดูว่าจากถ้ำแรดไปถึงคลองท่าหลวงกี่กิโลเมตร เราทำอะไรกับตรงนี้บ้างได้หรือไม่ คนมาถ้ำแรดก็มีกิจกรรมทำที่คลองโสมได้ มาถึงเรื่องขยายไหล่ทางหมู่ที่ ๑๐ ระยะทาง ๗๖๐ เมตร ใน ปร.๔/ปร.๕ ถึงสามแยก พอทำจริงข้างหนึ่งระยะทางถึง ข้างหนึ่งระยะทางไม่ถึง แล้วเอามาตรฐานตรงไหน เรื่องฝั่งท้องงบประมาณสองแสนกว่า ผลประโยชน์น้อยเหลือเกินไม่คุ้มค่า ถ้าคุ้มต้องฝั่งอีก ๙๒/๙๓ ท่อน ผมเห็นแล้วตอนฝนตกโดยเฉพาะ หมู่ที่ ๑๐ ตรงนั้น ในปีงบประมาณ ๖๕ สองแสนกว่าไม่คุ้มค่า ในปี ๖๖ ก็เหมือนกันกำลังพิจารณากันแล้ว มีหลายอย่างที่ไม่รู้ประชาชนถามผม โดยเฉพาะหมู่ที่ ๑๐ ผมบอกไปถามท่านนายกฯ เพราะผมไม่รู้จริงๆ เทศบัญญัติก็เช่นเดียวกัน ในการประชุมวันที่ ๑๗ เรื่องแผนท่านบอกว่าถ้าใครจะเพิ่มตรงไหนให้มาเพิ่มเติม แต่โครงการต่างๆท่านทำมาหมดแล้ว พวกผมไม่ได้มีส่วนร่วมที่จะได้ทำที่จริงท่านทำมาหมดแล้ว แต่ผมยังไม่เห็นว่ามีเรื่องอะไรบ้างแต่ถ้าท่านให้ความสำคัญสมาชิกฯ ถามว่าลืมหือไม่ผมว่าไม่ลืมหือ สมาชิกสภาเทศบาลท่านลืมหือได้อย่างไร มีหัวหน้าคณะต้องมีลูกน้อง ที่ผมพูดผมก็อยากให้เห็นเทศบาลตำบลกะปางของเราเจริญให้ดี ให้ไปกันได้ เรื่องหมู่ที่ ๑๐ ตอนนี้นานเข้า แต่มีงานออกด้วย ฝากท่านนายกฯ เจริญ แก่ปัญหาให้เสร็จสิ้นด้วย ผมนายสมรส เพียรดีผมเอาเรื่อง เพราะด้วยสาเหตุไม่ให้เกิดคดีกันไม่ได้ถามกัน วันนี้ทั้งงานเข้า งานออก เรื่องหลาน้ำไม่อยากพูดแล้ว เพราะพูดหลายครั้งแล้ว ผมมีคำร้องมีกระบวนการต่างๆ ภายใต้การกำกับดูแลของอำเภอทุ่งสง และจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องไฟฟ้าวันนี้ผมว่าดี ไฟแสงสว่างผมชื่นชม เรื่องน้ำก็

เช่นเดียวกัน ทำได้ดีกว่าเดิม เรื่องถนนผมไม่ชื่นชมเท่าไร สิ่งไหนดีผมก็ว่าดี ผลประโยชน์ของชาวบ้านเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

นายอาทิตย์ ทองอยู่

ขอบคุณท่านสมรสครับ เชิญท่านอาทิตย์ครับ

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร กระผม นายอาทิตย์ ทองอยู่ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ นำเรียนท่านประธานประการแรกที่ผมจะพูดก็เป็นเรื่องใกล้ตัว แต่ถ้าไม่พูดก็ไม่ใช้เรื่องที่สบายตัว สมาชิกบางท่านกระซิบมาว่าการประชุมในห้องประชุม วิธีการ รูปแบบการประชุมแบบนี้ถามผมว่าเป็นอย่างไรบ้าง รูปแบบการประชุมก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรบ้าง ส่วนตัวผมบอกท่านสมาชิกฯไปว่า ผมเวลามองท่านประธานผมจะเอี้ยวตัวและรู้สึกว่ามีเมื่อยคอ แต่อย่างอื่นก็ถือว่าโอเค ก็นำเรียนท่านประธานว่าเพื่อท่านประธานจะมีรูปแบบ หรือว่าให้สมาชิกหลายๆท่านปรึกษาหารือกันว่าเราจะจัดรูปแบบการประชุมกันอย่างไรที่ให้สมบูรณ์ เพราะเราใช้เวลาการประชุมทั้งวัน กลัวว่าบางท่านอาจจะเมื่อยคอได้ครับ ประการที่สองที่ผ่านมาแล้วยังไม่ได้พูด เพราะวันนั้นท่านนายกฯไม่ได้อยู่ เรื่องของกระบวนการประชาคม กระบวนการที่พี่น้องในหมู่บ้านระดมความคิด ระดมแผนพัฒนา ด้วยความคิดของตัวเอง ด้วยความคิดของกลุ่มองค์กรของหมู่บ้าน ได้วิเคราะห์นโยบาย ได้ประเมินศักยภาพของหมู่บ้านเพื่อสร้างเป็นแผนงาน เป็นนโยบายของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้สอดคล้องกับเทศบาล ที่ผ่านมาประชาคมของแต่ละหมู่บ้านก็มี แต่ละหมู่บ้านก็หลายโครงการ แต่ก็มียูนิตนึงครับคือเรื่องที่ทำให้ชาวบ้านลงมติครับ ความคิดตรงนี้ตอนแรกผมก็คิดว่าดี เพราะว่าสมมุติว่าแผนนี้คือแผนให้ชาวบ้านยกมือน่าจะดี แต่พอมีเสียงสะท้อนของชาวบ้านอีกหลายกลุ่ม ก็คือ ๑.คนที่เข้าประชุมอาจจะมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรในหมู่บ้าน สมมุติว่าประชุม ๓๐ คน แต่ประชากร ๘๐๐-๙๐๐ คนที่ไม่ได้มานี้ก็ไม่สะดวก บางคนรับราชการเข้ามาประชุมไม่ได้ บางคนก็ทำงานออฟฟิศก็มาไม่ได้ที่นี้พอยกมือลงมติ บางทีก็เกรงใจคนนั้นคนนี้โครงการนี้เอาก่อนเอาหลังที่จริงผมอยากจะนำเรียนท่านประธานว่า คนที่เป็นสมาชิกฯ จะรู้ทุกโครงการว่าโครงการไหนต่อเนื่อง โครงการไหนสอดคล้องควรจะทำอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ไม่เป็นไรแต่ขอเรื่องการจัดทำเทศบัญญัติปีหน้า ขอให้พิจารณาอีกทีว่าวิธีการที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยที่ให้พี่น้องชาวบ้านไม่ต้องขัดแย้งกันเองในหมู่บ้าน อย่างเช่น หมู่ที่ ๒ วันนั้นผมไปดูคนก็อยากจะยกมือให้ถนนที่เข้าบ้านเค้านางที่ก็แบ่งเป็นสองฝ่าย มันก็ดูแล้วไม่น่าจะดีสำหรับรูปแบบนี้ ไม่ทราบที่ท่านสมาชิกฯคนอื่นคิดอย่างไร เอาเป็นว่าครั้งหน้าแผนพัฒนาหน้า เราน่าจะลองมาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งเพื่อลดความขัดแย้งเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนในตำบลกะปางของเรา ส่วนในเรื่องที่นำเรียนปรึกษาหารือ เรื่องรูปแบบของการประชุมขอให้ท่านประธานพิจารณาว่าจะปรึกษาหารือกันอย่างไร ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

นายสนธิ จันทร์คง

ขอบคุณท่านอาทิตย์ เชิญท่านสนธิครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมสนธิ จันทร์คง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง เขต ๒ เรื่องการทำประชาคม เพราะผมอยู่มาหลายปีเพิ่งได้เห็นปีที่แปลกไป ประชาคมเราจำเป็นต้องทำ ๒๐ โครงการ ๓๐ โครงการผมไม่ว่า แต่มีอยู่อย่างหนึ่งผมว่าต่อไปน่าจะขัดแย้งกันภายในหมู่บ้าน

เพราะโครงการแต่ละโครงการสมมุติว่า ตัวอย่างโครงการที่ควนซี้เรดไม่มีคนยกมือให้แต่มันลำบากมาก พอลำบากไม่มีคนยกมือให้ ๑๐ ปีต่อจากนี้ก็ได้ไม่ได้ทำ เพราะถ้าจะให้ผมไปเกณฑ์คนให้ ผมไม่เกณฑ์หรอกครับ ถ้าเกณฑ์ได้ผมเกณฑ์ให้ทางเข้าโรงรถลูกสาวผมดีกว่า เพราะผมชนะแน่ แต่ตอนนี้ผมพียงเห็นที่นายกฯ บอกว่ากลัวจะผิด ผมก็ยอมรับเพราะปีนี้ทำโครงการไปแล้ว ๒๐ โครงการ แล้วไปให้ชาวบ้านยกมือ ๑ ๒ ๓ ไปแล้ว ผมว่าน่าจะหาคำตอบให้ผมด้วย เพราะเมื่อก่อนที่เราทำ เราไม่ได้ทำแบบนี้ คือประชาคมเราจำเป็นต้องทำ ๑๐ โครงการ ๒๐ โครงการก็ไม่ว่า ถ้าสมาชิกสภาฯ ที่ไม่เอาเปรียบจะเลือกได้ตรงไหนที่ลำบากที่สุด คงจะเป็นไปได้ว่าต้องแบบนี้ แต่ถ้าใช้แบบที่ทำมาของปี ๒๕๖๖ ผมว่าต่อไปจะไม่ได้พัฒนา เพราะโครงการไหนที่คนหาสมาชิกได้เยอะ โครงการนั้นจะต้องได้ไปก่อนอันดับหนึ่ง ถึงเราไม่ต้องพูดว่าโครงการอะไรแต่ถ้าผู้นำหมู่บ้านต้องการอะไรก็จะแพ้ผู้นำหมู่บ้านผมไม่ต้องพูดว่าเป็นใคร ผมว่าต่อไปยกตัวอย่างถ้าผู้ใหญ่อยากได้โครงการอะไร เพราะเขาประชุมกันทุกเดือน สมาชิกเองก็ไม่ได้ใกล้ชิดเหมือนกับผู้ใหญ่ ส่วนในปีนี้ก็คงจะทำอะไรไม่ได้แล้ว เพราะเข้าโครงการ ๑ ๒ ๓ ไปแล้ว ผมก็เข้าใจถ้าเราไม่เอาคงอาจจะผิดกฎหมายได้ แต่ของปี ๒๕๖๗ ถ้าให้ชาวบ้านยกมือรูปแบบนี้ผมไม่เห็นด้วยแน่ ผมจะไม่รับร่างต่อไป ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านสนธิ จันทร์คงครับ

พัก ๑๐ นาที

ประธานสภาฯ

หลังจากพัก มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญท่านสุชาติ ครับ

นายสุชาติ สงรัมย์

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมนายสุชาติ สงรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง เขต ๒ เรื่องโครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านนายเล็ก พัทธ์ - บ้านนายวินัย แก้วสุกใส หมู่ที่ ๒ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างทั่วถึง ระยะทางประมาณ ๘๐๐ เมตร ขอให้ท่านนายกฯ ช่วยสั่งการกองช่างลงสำรวจดูนะครับ เรื่องที่สองเรื่องซ่อมแซมถนนทั้งตำบล หินที่ซื้อมางบประมาณ ๕๙๐,๐๐๐ บาท ของหมู่ที่ ๒ ถนนสายเขาพริก - หน้าถ้ำ ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร นายกฯ ให้กองช่างลงสำรวจและแจ้งสมาชิกให้ทราบด้วย เพราะสมาชิกฯ ชำนาญพื้นที่ครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านสุชาติครับ เชิญท่านอารีย์ครับ

นางอารีย์ คุระเอียด

เรียนท่านประธานที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันอารีย์ คุระเอียด สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ดิฉันเป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพูนท่านฝากถามท่านนายกฯ ว่าเมื่อไหร่จะตั้งกองการศึกษาของเทศบาลตำบลกะปาง เพราะว่าโรงเรียนบ้านพูนมีแนวโน้มจะถูกลยุบ ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ครู หากเทศบาลมีกองการศึกษาจะสามารถถ่ายโอนโรงเรียนบ้านพูนมาอยู่ในสังกัดของเทศบาลได้ ฝากท่านนายกฯ ช่วยตอบให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านอารีย์ เชิญท่านสุรัช

นายสุรัช ใจกระจ่าง

กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ก็วาระอื่นๆ ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตำบลกะปางฝากมาถามท่านนายกฯ มี ๓ เรื่อง เรื่องแรกในพื้นที่ของหมู่ที่ ๖ แต่เป็นปัญหาความเดือดร้อน

ของทั้งหมดที่ ๖ และหมู่บ้านใกล้เคียง คือเรื่องที่พี่น้องประชาชนได้ร้องเรียนทำหนังสือถึงท่านนายกฯ เรื่องปัญหาน้ำข้างถนนซอยบ้านพื้นะ ชาวบ้านฝากถามมาว่าท่านนายกฯจะแก้ปัญหาให้อย่างไร จะดำเนินการอย่างไร และขอฝากท่านนายกฯ เรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งของพี่น้องประชาชน ทั้ง ๒ ฝ่ายเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ฝากท่านนายกฯช่วยทำความเข้าใจให้พี่น้องทั้ง ๒ ฝ่ายได้เข้าใจกัน เรื่องที่ ๒ พี่น้องประชาชนฝากถามมา ถนนสายหัวถนน - คูค่าย หมู่ที่ ๖ ซึ่งผู้รับเหมาดำเนินการไปก็หลายเดือนแล้ว ถ้าจะดูก็น่าจะเกินสัญญาแล้วตอนนี้ก็ยังค้างอยู่ ซึ่งเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เข้าไปทำสวนยาง ก็ฝากถามถึงท่านนายกฯ ว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว อีกเรื่องครับเรื่องปัญหาน้ำข้างสวนยางของพี่น้องประชาชน อยู่บริเวณถนนสายบ้านนายจบแก้วประเสริฐ ซึ่งเป็นบริเวณสวนยางของหมวดเฉลิม ทองเกลียว บริเวณนั้นน้ำจะขังอยู่ตลอดเวลา ซึ่งก็ฝากมาว่าถ้าท่านนายกฯได้ลงไปดูน่าจะใช้รถ JCB ของเราลงไปแก้ปัญหาได้ ลงไปช่วยขุดเปิดทางน้ำได้ ก็ฝากท่านนายกฯ ๓ เรื่องเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เรื่องน้ำประปาที่ขอขึ้นชมไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของประปา ท่านนายกฯบริหารถือว่าผ่านเป็นที่พอใจของประชาชน ผมเองที่เป็นสมาชิกฯ และเพื่อนสมาชิกฯหลายคนก็ยอมรับ ซึ่งเมื่อมีปัญหาต่างๆ แจ้งไปก็มาแก้ไขให้ทันที ก็ต้องขอฝากชื่นชมน้องๆ ทุกคนด้วย ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านสุรชัย มีเพื่อนสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติม ท่านนายกฯจะได้ตอบครั้งเดียว ระหว่างที่รอเพื่อนสมาชิกผมเองในฐานะของสมาชิกสภาฯ ขอเสริมในประเด็นที่ยังไม่ได้พูดถึงในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน เรื่องแรกเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ ที่เราตั้งงบประมาณไว้ ๔-๕ แสน ไม่ทราบว่าได้ดำเนินการถึงไหนอย่างไร เพราะเกรงว่าหากสิ้นเดือนกันยายนงบประมาณตรงนี้จะตกไป งบประมาณไม่สามารถกันเงินได้ อีกเรื่องโครงการตอนประชาคมของ หมู่ที่ ๘ นายกฯรับปากว่าจะทำปีนี้เลยไม่ต้องรอถึงปี ๒๕๖๖ เรื่องของบริเวณรอยต่อระหว่างหมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๘ ไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อว่าท่านกำลังดำเนินการจะได้เสริมตรงนั้นด้วย ประเด็นที่ ๒ เหมือนกับเพื่อนสมาชิกฯ ที่ได้อนุมัติงบประมาณซื้อหินคลุก ยังไม่ทราบว่าท่านผู้บริหารดำเนินการอย่างไร โดยส่วนตัวแล้วพูดคุยส่วนหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่รู้ถึงขั้นตอนการดำเนินการเป็นอย่างไร มีเพื่อนสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมอีกบ้าง หากไม่มีผมขอเชิญท่านนายกฯครับ

นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมขออนุญาตสรุปเป็นข้อๆ บางข้อที่ซ้ำกันก็ขอพูดในครั้งเดียว ประเด็นที่ ๑ เรื่อง หลานน้ำ ได้คุยกับผู้ที่ทำให้เสียหายก็หลายครั้งหลายคราแล้ว เราได้ทำหนังสือไปครั้งหนึ่งแล้วเพื่อให้เค้าเข้ามาดำเนินการ วันก่อนเค้าก็ตกลงว่าจะดำเนินการเร็วๆนี้ ก็คิดว่าดำเนินการแล้ว เพราะตอบผมว่าจะดำเนินการเร็วๆนี้ และหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอ ผลสุดท้ายมาวันนี้ก็ยังไม่ดำเนินการก็ขอฝากท่านปลัดช่วยดำเนินการทำหนังสืออีกครั้งในการเร่งรัดให้มาดำเนินการ ตรงนี้ผมพูดในสภาฯ ในนามท่านปลัดไม่ใช่ท่านเลขาสภาฯ ส่วนที่ ๒ ในการถมหลุมบ่อ ขณะนี้ให้ทางช่างแบ่งหน้าที่ โดยให้ช่างเอกเป็นผู้สำรวจเรื่องหินคลุก ถนนที่เป็นหลุมบ่อทั้งตำบล แล้วมาดูกันว่าต้องใช้หินเท่าไร แล้วส่งไปว่าถนนที่เค้ามาเทคอนกรีต/ถนนลาดยางที่มีอยู่เดิมแล้วกริด

ออกให้เอาไปถมหลุมบ่อที่ลึกๆก่อน เพราะถ้าเราเองงบประมาณจะไปทำทั้งหมดนั้นไม่พอ งบประมาณห้าแสนนั้นไม่พอ ก็เลยให้นโยบายบอกว่าหินคลุกที่ทำถนนทั้งหมด เอาไปถมหลุมบ่อไว้ก่อนตรงนี้ก็ให้ช่างเอกเป็นผู้ดำเนินการ แต่ช่างเอกตอนนี้ญาติเสีย ก็ลางานอยู่ไม่ได้มอบหมายให้คนอื่นรับผิดชอบต่อ และช่างใหม่เป็นช่างผู้ออกแบบเขียนแบบ ช่างกำพลเป็นผู้ประมาณการ ปร.๔/ปร.๕ ช่างวัชรินทร์ก็เป็นผู้ตรวจ ก็แบ่งหน้าที่กันหมด ทุกคนมีหน้าที่หมดแต่เราก็ขอโทษจริงๆ เมื่อไม่ได้เร่งรัดแต่ละครั้งก็ยังเร็วไม่ได้ทุกคนก็ทำหน้าที่อยู่ เรื่องป้ายบอกทางป้ายอาณาเขตพื้นที่ของตำบลกะปาง อันนี้อยากจะทำจริงๆ ป้ายซอยต่างๆ หมู่ที่ ๗ มานำเสนอว่าซอยนี้ชื่อนี้ แต่ว่าขณะนี้เราดูถึงความจำเป็นว่าปีนี้งบประมาณของเราได้เท่าไร ประเมินก่อน ถ้างบประมาณพอก็จะใส่ไปบางส่วนก่อน แต่ถ้างบประมาณไม่พอต้องขออภัย ในส่วนของรถแห่ศพตรงนี้ก็ไม่มีอยากที่จะไปเยี่ยมเพื่อน ชาวบ้านโทรมาบอกว่ายืมรถที่วังให้หน่อย เราเองก็ไม่สบายใจ เราเป็นเทศบาลเหมือนกันแต่ทำไมอำนวยความสะดวกได้ไม่เหมือนกัน แต่พอไปดูเรื่องงบประมาณของเรานั้น เรามีงบประมาณไม่เพียงพอจริงๆอยากจะเปลี่ยนเอารถกระเช้าเดิมที่ลิฟกระเช้าไม่ดีแล้ว เปลี่ยนเป็นรถบรรทุกทุกศพและขอซื้อรถกระเช้าใหม่อีกคันเพื่อไว้ซ่อมไฟฟ้า แต่ก็ต้องดูงบประมาณอีกครั้งเนื่องจากงบประมาณเราไม่พอจริงๆ ต้องดูว่างบทางช่างจบสุดท้ายแล้วสรุปอยู่ที่เท่าไร และท่านปลัดก็ต้องคุยกันอีกทีลดอะไรเพิ่มอะไรก็ว่ากันไปตามงบประมาณ ในส่วนของขยายไหล่ทาง ไหล่ทางจริงๆ ตอนสั่งผมสั่งทั้งหมดบอกว่า ที่อาจารย์อำไพ น้ำเข้าบ้าน ผมคิดว่าบ้านสูงอยู่แล้วไม่เป็นไร แต่ว่าบ้านอาจารย์อำไพตอนฝนตกหนักบนทางหลวงทั้งหมดน้ำจะเข้า เพราะบ้านจะต่ำมาก ก็ให้ทางช่างเขียนแบบแล้วก็ทำผมก็ดีใจเพราะได้แก้ปัญหาให้ไป แต่พอไปจัดซื้อจัดจ้างสรุปเป็นคนละฝั่งกัน ช่างกำพลไประบุคนละฝั่งกัน ตอนเข้าสภาฯก็ผ่านไปอย่างเรียบร้อยก็ไม่ได้คิดอะไรผลสุดท้ายก็ไปทำอีกครั้งหนึ่ง ขณะนี้นางอำไพก็ร้องเรียนมาว่าน้ำขังในบ้าน เราต้องแก้ปัญหาให้ในส่วนนี้ก็ทำความเข้าใจกันอยู่ จริงๆแล้วตอนนั้นผมบอกว่าให้ทำฝั่งซ้ายข้างรั้ว แต่ช่างแย้งว่าถ้าทำข้างรั้วจะทำให้รั้วค้ำล้มได้ ถ้ารั้วล้มเดือดร้อนแน่นอน และก็ไปทำอีกฝั่งและทำครึ่งเดียว ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เท่าที่ควร ก็ต้องคิดแก้ปัญหาอาจารย์อำไพต่อว่าจะทำอย่างไร ในส่วนของการขยายไหล่ทางผมได้คุยกับนายเกษมชาย ผมคิดว่าคงจะได้ถนนสายนี้ตลอดสายไปที่ทุ่งค้อออกไปหน้าสวน ถัดไปเรื่องบันไดที่อบน้ำของหมู่ที่ ๑๐ ที่ช่างไปขุดผมไม่รู้จริงๆ กลับไปบ้านผมก็ตกใจบันไดหายไปแล้วผมก็คุยกับผู้รับเหมาบอกว่าต้องทำบันไดใหม่ให้และก็ต้องทำให้ดี และแจ้งกับช่างผู้ควบคุมงานว่าต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วอย่าละเลยเด็ดขาด ในเรื่องการจัดเวทีประชาคมอันนี้ต้องเข้าใจว่ากฎหมายกำหนดไว้ให้เราดำเนินการตาม ในเวทีประชาคมที่ผ่านมาที่เราลงไปจัดครั้งแรก ที่ได้โครงการมา ๓๐/๔๐ โครงการ เป็นช่วงของการทำแผน ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) อันนี้คือเราไปทำภาพรวมในครั้งแรก แต่พอครั้งที่ ๒ ไปสรุปให้เลิกลงตรงนี้ก็เป็นที่กฎหมายกำหนดให้เราไปดำเนินการ เรื่องไฟฟ้าสาธารณะเราได้สำรวจไปแล้วที่ตั้งงบประมาณไว้ทำตามที่เรามีเงิน ผมให้นโยบายไปแล้วว่าหลอดไฟเราใส่ให้น้อยค่อยเพิ่มทีหลัง แต่ไฟฟ้าสาธารณะปัจจุบัน ถ้ากำหนดจุดว่าต้องใส่ตรงไหนบ้าง ก็ต้องใส่และก็

รายงานถ้าไม่รายงานจะตัดหมด ยกเลิกหมด เพราะเราผิดระเบียบ เค้ามี่ระเบียบที่เคร่งครัดของไฟฟ้า ถ้าเราขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะต้องแจ้งว่าเราติดเสาที่เท่าไร ต้องใส่หมายเลขเสาด้วย มีอยู่หลายหมู่บ้านด้วยกัน ในส่วนของเรื่องการรับโรงเรียนหรือไม่ ตอนนี้เป็นภาระที่สำคัญโดยส่วนตัวผมมีความตั้งใจตั้งแต่เริ่มแรก ที่จะสร้างอาคารเมื่อสร้างอาคารแล้วจะทำเป็นกองทั้งหมด โดยเฉพาะกองการศึกษาเป็นอันดับหนึ่งผมต้องการให้ลูกหลานผมฉลาดเหมือนประเทศจีน ให้เรียนเหมือนประเทศสิงคโปร์ สิ่งเหล่านี้ผมเคยไปศึกษาดูงานเรื่องการศึกษามาแล้ว วิธีสอนของจีนไม่เหมือนใคร ๑ อาทิตย์ เด็กเขียนได้อ่านออกในชั้น ป.๑ วิธีเรียนของเค้าใช้โปรเจคเตอร์ในการสอนครูต้องเขียนแผนการสอนทุกวันอย่างต่อเนื่องแล้วเด็กฉลาดมาก ตอนยกฐานะครั้งแรกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมใฝ่ฝัน ผมไปศึกษาดูงานทั้งหมด ๙ ประเทศ ดูเรื่องการศึกษาล้วนๆ เพื่อเอามาปรับปรุงพัฒนาไอคิวของเด็ก คิดได้แต่ก็ไม่สำเร็จ เรื่องถนนบ้านพินะ อันนี้ผมลงไปเจอเจ้าของดินแล้วก็ได้คำตอบเลยบอกว่าตารางนี้ก็ไม่ให้แล้ว ถ้าผมเทคอนกรีตสัก ๑๕ ซม. สักวันเค้าก็ถมดินเพิ่มอีก ไม่มีวันจบ ผมคุยกับที่ปรึกษาแล้วนะครับว่าอย่างไรก็แล้วแต่ให้ผมได้เจอกับคนที่พูดดีสักครั้งหนึ่ง ทั้ง ๒ ฝ่ายผมไปเจรจาเพื่อหาข้อตกลงกัน ใช้ท่อระบายน้ำฝังในดินของผู้ที่เดือดร้อนบ้างไม่เดือดร้อนบ้าง อย่างน้อยประมาณ ๑๕๐ เมตร ต้องฝังท่อ ก็รอเจรจาอยู่ในขณะนี้ขอคืนเค้าแล้วเราฝังท่อระบายน้ำในที่ดินระหว่างรั้วเพราะบนถนนเราทำอะไรไม่ได้ ถนนติดรั้วหมดแล้ว ผมคิดว่าเขาคงยอมถ้าไม่ยอมน้ำก็ขังที่บ้านเค้าแบบนั้นเรื่องถนนคู่ค้าเราได้ดำเนินการส่งเรื่องไปนานแล้วที่จะให้ผู้ว่าฯ ทราบ ซึ่งเป็นคนตัดงบประมาณ สาเหตุแบบนี้ครับผมสั่งและกำชับแล้วว่าให้วัตรระยะทางของถนนให้ตีก่อนที่จะของงบประมาณไป ถนนสายหนึ่เหลือไปทั้งหมด ๑๐๐ กว่าเมตร ใน ๑๐๐ กว่าเมตรต้องตัดยอดเงินออกไป ยอดเงินประมาณ ๑ ล้าน ๗ ที่เหลืออยู่แล้วก็ไปสร้างโครงการใหม่ ที่เป็นถนนคอนกรีตเหมือนกัน ส่วนที่เหลือเรื่องตัดงบประมาณ เป็นอำนาจของผู้ว่าฯ เราไม่มีอำนาจเพราะเป็นงบประมาณของกรมฯ ก็เลยส่งไปยังผู้ว่าฯ เพื่อให้ดำเนินการระยะหนึ่งแล้ว ขณะนี้ผมโทรไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเจรจาทันทีดำเนินการ เนื่องจากจะเข้าฤดูฝนแล้วทางท้องถิ่นจังหวัดก็รับปากว่าจะรีบดำเนินการให้ เรื่องน้ำขังสวนยางหมวดเฉลิม ผมเข้าไปดูให้ แล้วก็บอกให้เพื่อนร่วมงานผมไปดำเนินการให้ ผมคิดว่าน่าจะง่ายนิดเดียว มีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ครับ วันนี้ขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมกันทำงาน ผมอยากเห็นสภาพอันทรกเกียรติแห่งนี้ เป็นสภาพที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสภาพที่ สภาน้อง ปรีक्षाพูดคุยกันได้ แล้วมีอะไรก็แนะนำกันได้ ผมใฝ่ฝันอย่างนั้น ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านนายกฯ สำหรับคำตอบที่ได้พูดคุยเรื่องไฟฟ้าสาธารณะรอยต่อหมู่ที่ ๔,๘ ท่านผู้ใหญ่สมปองฝากมา สรุปว่าได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในส่วนของไฟฟ้าสาธารณะ ก็คงขอขอบคุณทุกท่าน ขอขอบคุณเพื่อนพนักงานที่ร่วมทำหน้าที่จนเวลาล่วงเลยการทำงานมาแล้วขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ทำหน้าที่ของท่านทุกอย่างเต็มความรู้ความสามารถ เต็มศักยภาพที่พี่น้องเลือกพวกเรา ขอขอบคุณท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ท่านเลขาฯ ท่านที่ปรึกษา ทุกท่านที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในวันนี้ และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสภาฯของเราจะราบรื่นไปตลอด

ทุกอย่างอยู่ที่เหตุที่ผล การปรึกษาหารือ วันนี้ขอขอบคุณทุกท่าน ขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา

เวลา ๑๗.๑๕ น.

(ลงชื่อ)



(นายชลิต ไทยทอง)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกะปาง

ผู้จัดรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)



คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

(นายชอบ จันทร์ปาน)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง

(ลงชื่อ)




คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

(นางวันเพ็ญ ยอดทอง)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง

(ลงชื่อ)



คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

(นายลั่น ชูนิรัมย์)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง

สภาเทศบาลตำบลกะปาง มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม

(นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง)

ประธานสภาเทศบาลตำบลกะปาง